


ที่ปรึกษา

	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช

	 นางสาวโสมอุษา	 บูรณะเหตุ

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

เหรัญญิก

	 นางสาวมณฑา	 น้อยแย้ม

กองบรรณาธิการ

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร	

	 นายก้องเกียรติ	 ผือโย

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาววารุณี	 แก้วสอาด

ภาพกิจกรรม	 ๒
การประชุมสภา	 ๑๑
	 สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ๑๑

	 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา	 	 ๑๕

รอบรั้วสภา	 ๑๙
	 ข่าวในประเทศ	 ๑๙

	 ข่าวต่างประเทศ	 ๒๕

แวดวงกรรมาธิการ	 ๓๒
กฎหมายควรรู้	 ๓๕
ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ๓๙
เรื่องน่ารู้	 ๔๓

๒

๓๕๓๒ ๔๒

๑๑ ๑๙ ๒๕

วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นวารสารรายงานข่าวและบทความที่เก่ียวข้องกับวงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของส�านักงาน										

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ระเบียบการ
 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	 (ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ ่ายใด	 ๆ	 ที่ผู ้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	 กลุ ่มงานผลิตเอกสาร																													

ส�านักประชาสัมพันธ์	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 เลขที่	 ๑๑๐	 ถนนประดิพัทธิ์	 แขวงพญาไท	 เขตพญาไท																																	

กรุงเทพฯ	 ๑๐๔๐๐	 โทร.	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๑-๕	 โทรสาร	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๒

	 ๓.	การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู ้จัดการทราบทันที	 พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู ่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	 เพื่อความสะดวก																			

ในการจัดส่งเอกสาร

เอกสารข่าวรัฐสภา

ปีที่	 ๔๕	 ฉบับที่	 ๘๘๔	 เดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓

๓๙
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ภาพกิจกรรม

พิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชนีิ ๓ มถุินายน ๒๕๖๓
	 วันที่	๒	มิถุนายน	๒๕๖๓	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๑	อาคารรัฐสภา	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	 ๓	 มิถุนายน	๒๕๖๓	นายชวน	 หลีกภัย	 ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล	โดยมี	นายสุชาติ		ตันเจริญ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 พร้อมด้วย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และคณะผู้บริหาร	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เข้าร่วมในพิธี



3 ภาพกิจกรรม

        

       

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หน่ึง  รับมอบเครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ 
 
	 วนัที	่ ๒๒	 เมษายน	 ๒๕๖๓	 ณ	 บรเิวณด้านหน้า	
อาคารรฐัสภา	นายสชุาต	ิตนัเจรญิ	รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
คนที่หนึ่ง	 รับมอบเครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูม	ิ
(Face Scan) ยี่ห้อ	 HIP	 รุ่น	 CIF	 712 พร้อมอุปกรณ	์
จ�านวน ๑ ชุด จากนายสุรพล	 ธนวณิชย์สกุล	 กรรมการ
ผู้จัดการบริษัทชอบใจโฮลดิ้ง	จ�ากัด	ขอนแก่น	เพื่อให้ส�านักงาน
เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร ไว้ใช้ตรวจคัดกรองสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	 บุคลากรในวงงานรัฐสภา	 สื่อมวลชนและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด	 -	19	โดยจะติดตั้ง	ณ	บริเวณชั้น	๑	อาคารรัฐสภา
ในโอกาสนี้	นายรัชกฤต	รัชตะด�ารงกิจ	ที่ปรึกษารองประธาน
สภาผูแ้ทนราษฎร	 คนทีห่น่ึง	 พร้อมด้วย	นายสรศกัดิ	์ เพยีรเวช
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	ร่วมรับมอบเครื่องดังกล่าว

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในนาม “สภาผู้แทนราษฎร”
	 วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓	 ณ	 พระบรมราชานุสรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 	 นายชวน	 หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะ	 พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในนาม “สภาผู้แทนราษฎร” เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช	 พทุธศกัราช ๒๕๖๓	 โดยมนีายสมบรูณ์

อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	เข้าร่วมพิธี
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   ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้การรับรองเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจ�า
ประเทศไทย
	 วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๓  ณ  ห้องรับรอง
ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 ให้การรบัรอง	 นายทาฮาโมอานาไอเซอา
คลนูแีมกเฟอร์ซนั เอกอคัรราชทตูนวิซีแลนด์ประจ�าประเทศไทย
ในโอกาสเข้าแนะน�าตัว ในฐานะเอกอัครราชทูตฯ	 และเพ่ือ
กระชับความสัมพันธ ์ระหว่างรัฐสภาไทยและนิวซีแลนด์
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยประธานรัฐสภาได้กล่าวต้อนรับ
เอกอัครราชทูตฯ	 และขอขอบคุณที่มาเยี่ยมคารวะ ซึ่งประเทศไทย
และประเทศนิวซีแลนด์	 ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตครบรอบ	 ๖๔	 ปี	 ในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
โดยได้ด�าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี
รวมท้ัง มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและระดับผู้น�าใน
โอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้	 รัฐสภาไทยได้ต้ังกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย - นิวซีแลนด์ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖	
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับทวิภาคี	 และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
ประจ�าประเทศไทย
	 วนัที	่ ๒๙	 เมษายน	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องรบัรอง	 ชัน้	 ๔	 อาคารรฐัสภา	 นายชวน	 หลกีภยั	 ประธานรฐัสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายอี	 อุก-ฮ็อน	 (H.E.	 Mr.	 Lee	 Wook-Heon)	 เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย	 เพ่ือแนะน�าตัวในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่	 โดยนายชวน	 หลีกภัย
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 ได้กล่าวต้อนรบัและมคีวามยนิดทีีเ่อกอคัรราชทูตสาธารณรฐัเกาหลี
ประจ�าประเทศไทยได้มาเย่ียมคารวะ	 และเพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัสภาไทยและรฐัสภาสาธารณรฐัเกาหล	ี
ทัง้น้ี	 ได้มีการหารอืและการแลกเปลีย่นการเยอืนในระดบัรัฐสภา	 ระหว่างทัง้สองประเทศอย่างสม�า่เสมอ	 อกีท้ังได้มี
การจัดตัง้กลุม่มติรภาพสมาชกิรฐัสภาไทย	 -	 เกาหลใีนการด�าเนนิกจิกรรมต่าง	 ๆ	 เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
ทัง้สองประเทศด้วย
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ประธานคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) น�าคณะกรรมการ ก.ร. มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัย
พัฒนา “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด - 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)”
	 วันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	๔๐๓	ชั้น	๔	อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	
ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา	 (ก.ร.)	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 รองประธานรัฐสภา	
ในฐานะรองประธาน	ก.ร.	น�าคณะกรรมการ	ก.ร.	มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา	“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด	-	19
(และโรคระบาดต่าง ๆ)” จ�านวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	
เป็นผู้รับมอบ เพื่อน�าเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของ
ที่มีความจ�าเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด	 ๑๙	 ส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ในฐานะ
ประธาน	 ก.ร.	 กล่าวว่า	 คณะกรรมการ	 ก.ร.	 ทั้ง	 ๑๗	 คน	 ร่วมกันบริจาคเงินส่วนตัวและมีความตั้งใจที่จะมอบให้กับ
มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นมูลนิธิท่ีก่อต้ังมาเป็นเวลานาน ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร
  
   

  
    
    
  

 

	 จากนั้น	ดร.สุเมธ	กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ	ทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนชัยพัฒนา
ส่ิงที่ทุกท่านได้กระท�าน้ัน	 นับว่าเป็นการด�าเนินรอยตามพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร ตามหลักทศพธิราชธรรม	คอื	การให้	ให้เพ่ือน�าไปช่วยเหลือประชาชน
 ทีเ่ดอืดร้อนในทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย	 และขอให้สิง่ทีทุ่กท่านท�านัน้	 ส่งผลให้ทกุท่านจงมคีวามสขุมีก�าลงัในการท�างาน
ให้กับประเทศชาติต่อไป

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู ้ แทนราษฎร
ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
	 วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย	 นายชวน	 หลกีภัย	 ประธานรฐัสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ ์ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนน�าคณะเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ชัยมงคลในนามฝ่ายนิติบัญญัติ	 เพื่อแสดงความจงรักภักดี	 และ
ส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุทีม่ต่ีอปวงชนชาวไทย
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  ในนาม
ฝ่ายนิติบัญญัติ 
  ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ในวันที่

๔	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๒	 และถือว่าเป็นวันครบรอบของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 หรือวันฉัตรมงคล	 ซึ่งใน

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะสบืสาน	 รกัษา	 และต่อยอด	 และครองแผ่นดินโดยธรรม	 เพือ่ประโยชน์สขุแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป”

	 วนัที	่๓๐	เมษายน	๒๕๖๓	ณ	สถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	นายชวน	หลกีภัย	ประธานรฐัสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร	 วชิติชลชยั	 ประธานวฒุสิภา	 นายสชุาต	ิ ตนัเจรญิ	 รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนทีห่นึง่	 พลเอก	 สงิห์ศึก	 สงิห์ไพร	 รองประธานวฒุสิภา	 คนทีห่นึง่	 นายศุภชยั	 โพธิส์	ุ รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนทีส่อง	 และนายศภุชัย	 สมเจริญ	 รองประธานวฒิุสภา	 คนทีส่อง	 ร่วมบันทกึเทปถวายพระพรชยัมงคล	

ในนามฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อแสดงความจงรักภักดี	 และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อปวงชนชาวไทย	 โดยเทป

การถวายพระพรชยัมงคลจะเผยแพร่ทางสถานโีทรทัศน์ทกุช่อง	ในวนัจนัทร์ที	่๔	พฤษภาคม	๒๕๖๓		ช่วงข่าวในพระราชส�านัก

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  ร่วมลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาส
วันฉัตรมงคล
	 วันที่	 ๔	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 พระบรมมหาราชวัง	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วย	นายราเมศ	รัตนะเชวง	เลขานุการประธานรัฐสภา	นางสาวศิริภา	อินทวิเชียร	ผู้ช่วย

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	และผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมลงนามถวายพระพร

ชัยมงคล	เนื่องในวันฉัตรมงคล	๔	พฤษภาคม	๒๕๖๓
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ประธานสภาผู ้แทนราษฎร  ทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ภายในห้องประชุมพระสุริยัน 
อาคารรัฐสภา
  วนัท่ี	 ๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องประชมุพระสรุยินั	 อาคารรฐัสภา	 นายชวน	 หลกีภัย	 ประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 พร้อมด้วย	 นายสรศักดิ	์ เพยีรเวช	 เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้บรหิารส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	

ร่วมทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ภายในห้องประชุม	 อาทิ	 ระบบอุปกรณ์ส�าหรับการตรวจสอบองค์ประชุม ระบบ

การลงคะแนนระบบถ่ายทอดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยได้เชิญ นายเถลิงศักดิ์	

เพช็รสุวรรณ	รองอธบิดกีรมควบคุมมลพิษ	นายสมหมาย	ลกัขณานรุกัษ์	รองผู้อ�านวยการส�านกังบประมาณ	และแพทย์หญงิ

ธนาวด	ี ตนัตทิววีฒัน์	 ผูช่้วยผูอ้�านวยการกองโรคตดิต่อทัว่ไป	 กรมควบคมุโรคติดต่อ	 เข้าร่วมสงัเกตการณ์และให้ข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	-	19	ด้วย



8เอกสารข่าวรัฐสภา

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย  
	 วันที่	 ๗	พฤษภาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 ให้การรับรองนางสุจิตรา	 ทุไร	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจ�า

ประเทศไทย	 ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะน�าตัวในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็ม

แห่งสาธารณรัฐอินเดียประจ�าประเทศไทย

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นประธานแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน  
	 วันที่	 ๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 วัดแก้วฟ้าจุฬามณี	

ถนนทหาร	 กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานแจกถุงยังชีพแก่

ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์โรคโควิด	-	19	



9 ภาพกิจกรรม

 
ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  
	 วนัท่ี	 ๑๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 วัดพระศรมีหาธาตวุรมหาวหิาร	 เขตบางเขน	 กรงุเทพฯ	 นายสมพงษ์

อมรวิวัฒน์	ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ	นายอิทธิรัตน์	จันทรสุรินทร์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคเพื่อไทย	ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด	 โดยมี	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 พร้อมด้วย	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และ

แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี	

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีท�าบุญอาคารรัฐสภา
  วันท่ี	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๓	ณ	บรเิวณห้องโถง	ชัน้	๑

อาคารรัฐสภา	 ฝั ่งส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	

นายชวน	 หลกีภยั	 ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

เป็นประธานในพิธีท�าบุญอาคารรัฐสภาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ก่อนย้ายเข้ามาปฏิบัติงาน	 ณ	 อาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 โดยมี

เจ้าอาวาสวดัแก้วฟ้าจุฬามณีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์	 ในโอกาสนี้

นายสรศักดิ ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหาร

ส�านกังานฯ	 ร่วมพธิ ี จากนัน้	 นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา

และประธานสภาผู ้แทนราษฎร ประธานในพิธีจุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัย	 จุดธูป	 เทียน	 เครื่องทองน้อยสักการะ

พระสยามเทวาธริาช	 พระเส้ือเมอืง	 พระทรงเมอืง	 พระภูมิเจ้าที่

พระบรมรูปหล่อจ�าลองรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลท่ี ๗ และ

ทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนาเจ้าหน้าที่

อาราธนาพระปรติรอาราธนาพระสงฆ์	 ๑๐	 รปู	 ถวายภตัตาเพล	

และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์	 พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์

เจรญิพระพทุธมนต์	 ณ	 ห้องประชมุพระสรุยินั	 ชัน้	 ๒ ในการนี้

นายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 อัญเชิญ

พระสยามเทวาธริาช	 พระเส้ือเมอืง	 พระทรงเมอืงพระภมูเิจ้าที	่

พระบรมรปูหล่อจ�าลองรชักาลที	่ ๕	 และรชักาลที	่ ๗	 ไปประจ�า

ห้องพระของส�านกังานฯ 
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ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ให้การรบัรองเอกอัครราชทูตญ่ีปุน่ประจ�าประเทศไทย
	 วันที่	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๔	อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎร	ให้การรับรอง	นายคาซูยะ	นาชิดะ	เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	ที่เข้า

เยี่ยมคารวะเพื่อแนะน�าตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจ�าประเทศไทย โดยประธานรัฐสภาได้

กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ	ด้วยความยินดี	และขอขอบคุณที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมคารวะในครั้งนี้อันจะเป็นการ

กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	

พร้อมทั้ง ได้กล่าวถึงการเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

เอกอัครราชทูตฯ กับนายกรัฐมนตรีไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในเร่ือง

ความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอาเซียนโดยเฉพาะประเด็น

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	-	19

	 นอกจากน้ี ได้สนทนาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ผลกระทบและความร่วมมือในด้าน

ต่าง	 ๆ	 โดยญี่ปุ ่นยินดีให้การสนับสนุนประเทศไทย	 ในการ

ฟื้นฟูประเทศภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายแล้วส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้น

มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานมากว่า	 ๖๐๐	 ปี	 ในโอกาสนี้	 ประธานรัฐสภา	 ได้กล่าวแสดงความ

เช่ือมั่นว่า	 รัฐสภาไทยพร้อมที่จะร่วมผลักดันการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย	 -	 ญี่ปุ ่น

ให้เข้มแข็งโดยค�านึงถึงประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร  ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา 
ประจ�าประเทศไทย
	 วนัท่ี	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องรบัรอง	ชัน้	๔	อาคารรฐัสภา	นายชวน	หลกีภัย	ประธานรฐัสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การรับรองนายเอกตอร์กอนเด	 อัลเมย์ดา	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจ�า

ประเทศไทย	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ	 เพื่อแนะน�าตัวในการเข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจ�า

ประเทศไทย	 และเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสาธารณรฐัคิวบาและรฐัสภาไทย	 โดยประธานรฐัสภา	 ได้กล่าว

ต้อนรบัเอกอคัรราชทตูฯ	ด้วยความยนิดียิง่	และขอขอบคณุทีไ่ด้ให้เกียรตมิาเยีย่มคารวะในครัง้น้ี	
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

	 	 (๓)	 นายวิ รุฬห ์ 	 แสงเทียน	 เป ็นตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ	

	 	 (๔)	 นายจิรนิติ 	 หะวานนท์	 เป ็นตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 (๕)	 นายนภดล	 เทพพิทักษ์	 เป ็นตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	๒๕๖๓	เป็นต้นไป

	 ๓.	พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ประกาศแต่งตั้ง 

นายนุรักษ์	มาประณีต	เป็นองคมนตรี

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๔	พฤษภาคม	๒๕๖๓	เป็นต้นไป

 เรื่องเพื่อทราบ
	 ๑.	 สถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรรคอนาคตใหม่	 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งให้ยุบพรรค	

เมื่อวัน ท่ี	 ๒๑	 กุมภาพันธ ์ 	 ๒๕๖๓	 นายทะเบียน

การประชุมสภา

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วนัพธุที ่๒๗ ถงึวันอาทติย์ที ่๓๑ พฤษภาคม พทุธศักราช 
๒๕๖๓
	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม	และ

ได้ให้เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรเชญิพระบรมราชโองการ

ให้ที่ประชุมรับทราบ	รวม	๓	ฉบับ	คือ

	 ๑.	พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ประกาศ

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๒.	พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ประกาศแต่งตัง้

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 (๑)	 นายวรวิทย์	 กังศศิเทียม	 เป็นประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 (๒)	 นายอุดม	 สิทธิวิรัชธรรม	 เป็นตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ

การประชุมสภา
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พรรคการเมืองได้แจ้งการเข้าสังกัดพรรคการเมือง	ดังนี้

	 	 (๑)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จ�านวน	 ๙	 คน	

สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๔	

กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

	 	 (๒)	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	๕๔	คน	

สมคัรเข้าเป็นสมาชกิพรรคก้าวไกล	ตัง้แต่วนัที	่๑๔	มนีาคม	

๒๕๖๓

	 	 (๓)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จ�านวน	 ๑	 คน	

สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา	ตั้งแต่วันที่	๑๑	

มีนาคม	๒๕๖๓

	 	 (๔)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จ�านวน	 ๑	 คน	

สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนา	 ตั้งแต่วันท่ี	 ๒๘	

กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	นายอิทธิรัตน์	จันทรสุรินทร์	สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	 จังหวัดล�าปาง	 พรรคเพื่อไทย	 ได้ถึงแก่อนิจกรรม	

เมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา	๑	นาที

	 ๓.	 การถ่ายทอดการพิจารณาพระราชก�าหนดได้มี

การถ่ายทอดทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงรฐัสภาและสถานี

วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการประชุม	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๘	วรรคสอง

	 ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องเพื่อพิจารณา
	 ระเบียบวาระเรื่องด่วน	ตามล�าดับ	ดังนี้

	 ๑.	พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน

เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา	 และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓	ซึง่	คณะรฐัมนตร	ีเป็นผูเ้สนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑)

	 ๒.	พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ

แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ซ่ึง	

คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒)

	 ๓.	พระราชก�าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ

การเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ	

พ.ศ.	๒๕๖๓	ซึง่	คณะรฐัมนตร	ีเป็นผูเ้สนอ	(ในระเบยีบวาระ

เรื่องด่วนที่	๓)	

	 ที่ประชุมเห็นชอบให้รวมพิจารณาพระราชก�าหนด

ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑	-	๓	พร้อมกันไป	เนื่องจาก

เป็นเรือ่งเกีย่วเนือ่งกัน	แต่ให้แยกลงมตทิลีะฉบบัตามล�าดับ

	 นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	

(พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา)	ได้แถลงเหตุผลที่ละฉบับ	

ตามล�าดบั	จากนัน้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนญุาตให้

นางแพตรเิซยี	มงคลวนชิ	นายธรีชัย์	อตันวานชิ	นายลวรณ	

แสงสนิท	 และนายพรชัย	 ฐีระเวช	 ผู้แทนจากกระทรวง

การคลัง	นายทศพร	ศิริสัมพันธ์	เลขาธิการสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 นายปกรณ์	 นิลประพันธ์	

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	นายวิรไท	สันติประภพ	

ผู ้ว ่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายเมธี	 สุภาพงษ์	

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	นางสาววชริา	อารมย์ดี

และนายสโุชต	ิเป่ียมชล	ผูแ้ทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย	

และนายเดชาภิวัฒน์	 ณ	 สงขลา	 ผู้อ�านวยการส�านัก

งบประมาณ	 เข้าร่วมช้ีแจงต่อที่ประชุม	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๗๖

	 การอภิปรายด�าเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้สัง่พกัการประชมุเวลา	๒๐.๑๑	

นาฬิกา	 และนัดประชุมต่อในเวลา	 	 ๐๙.๓๐	 นาฬิกา	

ของวันพฤหัสบดีที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
	 เมือ่ถงึเวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	รองประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 คนท่ีสองได้ด�าเนินการประชุมต่อ	 และเมื่อการ

อภิปรายด�าเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ได้สั่งพักการประชุมเวลา	

๑๙.๔๘	นาฬิกา	และนดัประชมุต่อในเวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	

ของวันศุกร์ที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๖๓	
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วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
	 เม่ือถึงเวลา	 ๐๙.๓๐	 นาฬิกา	 ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	ได้ด�าเนนิการประชุมต่อ	ด�าเนนิการประชมุและเมือ่

การอภิปรายด�าเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 รอง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ได้สั่งพักการประชุม

เวลา	๑๙.๒๐	นาฬิกา	และนัดประชุมต่อในเวลา	๐๙.๓๐	

นาฬิกา	ของวันเสาร์ที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
	 เมือ่ถงึเวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	รองประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 คนที่สองได้ด�าเนินการประชุมต่อ	 และเมื่อการ

อภิปรายด�าเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีสอง	 ได้สั่งพักการประชุมเวลา	

๑๙.๓๕	นาฬิกา	และนดัประชุมต่อในเวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	

ของวันอาทิตย์ที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๓	

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
	 เมือ่ถงึเวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	รองประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 คนที่สองได้ด�าเนินการประชุมต่อ	 และที่ประชุม

ได้ลงมติอนุมัติพระราชก�าหนด	 	 ท้ัง	 ๓	 ฉบับ	 ทีละฉบับ	

ตามล�าดับ

	 จากนั้น	 ที่ประชุมพิจารณาพระราชก�าหนดว่าด้วย

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ซึ่ง	

คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๔)

	 ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชก�าหนดฉบับ

ดังกล่าว

 สรุปผลการพิจารณา
	 อนุมัติพระราชก�าหนด	จ�านวน	๔	ฉบับ	คือ

	 ๑.	พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน

เพื่อแก้ไขปัญหา	 เยียวยา	 และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๒.	 พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการ

เงนิแก่ผู้ประกอบวิสาหกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๓.	พระราชก�าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ

การเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ	

พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๔.	 พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
 เรื่องเพื่อทราบ
	 ที่ประชุมรับทราบเรื่อง	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๓	

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 เป็นพิเศษ	 วันจันทร์ที่	 ๑	

มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 และคร้ังที่	 ๔	 (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง)	เป็นพิเศษ	วันอังคารที่	 ๒	 มิถุนายน	๒๕๖๓	

ได ้ลงมติอนุมัติพระราชก�าหนด	 จ�านวน	 ๔	 ฉบับ	

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว	คือ

	 ๑.	พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิ

เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา	 และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๒.	 พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๓.	พระราชก�าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ

การเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ	

พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๔.	 พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๖๓	

	 ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องเพื่อพิจารณา
	 ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติ

โอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	....	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	เป็น

ผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)

	 นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	

(พลเอก	 ประยุทธ์	 	 จันทร์โอชา)	 ได้น�าเสนอร่างพระราช
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บัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	....	มีหลักการและ

เหตุผล	ดังนี้

 หลักการ
	 ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการ	

ไปตั้งไว ้เป ็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	 รายการ

เงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	 เป็นจ�านวน	

๘๘,๔๕๒,๕๙๗,๙๐๐	บาท

 เหตุผล
	 โดยทีก่ารระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	

ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแม้ว่ารัฐบาลจะ

สามารถควบคมุจ�านวนผู้ตดิเชือ้ไว้ได้แล้วในระดบัหนึง่	แต่

ก็ยังไม่สามารถคาดการณ์จ�านวนผู้ติดเช้ือใหม่ที่อาจเพิ่ม

ขึน้ในอนาคตภายหลงัการผ่อนคลายมาตรการการควบคมุ

โรคของรัฐบาล	 ซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

๒๐๑๙	ถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงส่งผลกระทบต่อ

ทั้งประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม	

รฐับาลจงึมภีารกจิเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาบรรเทา	และ

เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน	 สังคม	 และ

ระบบเศรษฐกิจโดยท่ีผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายงบกลาง	 รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ�าเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 จนส่งผลให้งบ

ประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงนิส�ารองจ่ายเพือ่กรณี

ฉุกเฉินหรอืจ�าเป็น	ทีต่ัง้ไว้	จ�านวน	๙๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท

มีไม ่ เพียงพอ	 รวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจ�าเป ็นจาก

สถานการณ์ภยัแล้ง	 หรอืสาธารณภยัอ่ืนทีอ่าจเกดิขึน้ในช่วง

เวลาทีเ่หลอืของปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	จงึมคีวามจ�าเป็น

ต้องโอนงบประมาณรายจ่ายทีห่น่วยรับงบประมาณต่าง	ๆ 	

ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ไปตั้งเป็นงบประมาณ

รายจ่ายงบกลาง	 รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ�าเป็น	เพื่อน�าไปใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา

และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

หรือจ�าเป็นอื่น

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระท่ี	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้	 และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการ

วิสามัญ	จ�านวน	๔๙	คน	เพื่อพิจารณา	

	 ก�าหนดการแปรญัตติภายใน	๓	วัน

 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
	 รบัหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญตั	ิจ�านวน	๑	ฉบบั	

คือ

	 -	ร่างพระราชบญัญติัโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	....

]]]]]
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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

เลขาธกิารวฒุสิภาว่าด้วยการบรหิารจัดการการประชมุลบั

และข้อมูลข่าวสารลับของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	

พ.ศ.	๒๕๖๓	ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ตั้งแต่วัน

ที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๖๓

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๕.	เรื่อง	วุฒิสภาขอขอบคุณแพทย์	พยาบาล	และ

บุคลากรทางการแพทย์ของไทยผู้น�าชุมชน	 ผู้น�าท้องถิ่น	

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ที่ได้ทุ่มเท

เสียสละให้บริการทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย	

นอกจากนี้	 ขอขอบคุณประชาชนและหน่วยงานทุกภาค

ส่วนทัง้ภาครฐัและเอกชนทีร่่วมมอืป้องกนั	ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙

(Covid-19)	ในประเทศไทยนบัตัง้แต่เดอืนธนัวาคม	๒๕๖๒	

จนถึงปัจจุบัน	 โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อลดน้อยลงเป็นล�าดับ

จนเป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศ

	 ๖.	 เร่ือง	 มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม	

(Social	Distancing)	เพ่ือหยุดยัง้และควบคมุการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	๒๐๑๙	 (Covid-19)	ซึ่งส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาได้มีมาตรการคัดกรองสมาชิกวุฒิสภา

ก่อนเข้าห้องประชมุ	รวมทัง้การจดัทีน่ัง่ในห้องประชมุ	การ

ลงมติ	 การอภิปราย	 การรับประทานอาหารของสมาชิก

วุฒิสภา	 และขอความร่วมมือสมาชิกวุฒิสภาใส่หน้ากาก

อนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในห้องประชุม

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๗.	เรื่อง	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดให้มีการ

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับสมาชิก

วุฒสิภา	ในวันจนัทร์ที	่๒๕	และวันองัคารที	่๒๖	พฤษภาคม	

๒๕๖๓	 ต้ังแต่เวลา	 ๑๐.๐๐	 –	 ๑๔.๐๐	 นาฬิกา	ณ	 ห้อง

พยาบาล	ขั้น	๒	อาคารรัฐสภา	(เกียกกาย)	และในวันพุธที่	

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
	 ๑.	เรื่อง	พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัย

ประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง	พ.ศ.	๒๕๖๓	ตั้งแต่วันที่	

๒๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 เรื่อง	 พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง

ประธานศาลรฐัธรรมนูญและตลุาการศาลรัฐธรรมนญู	ดงันี้

	 	 ๑)	 นายวรวิทย์	 	 กังศศิเทียม	 เป็นประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 ๒)	 นายอุดม	 	 สิทธิวิรัชธรรม	 เป็นตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 ๓)	 นายวิรุฬห ์	 	 แสงเทียน	 เป ็นตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 ๔)	 นายจิรนิติ	 	 หะวานนท์	 เป็นตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 ๕)	 นายนภดล	 	 เทพพิทักษ์	 เป็นตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	เรื่อง	ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้ขยายเวลาการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมาธกิารสามญัเพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจ

สอบประวัติ	ความประพฤติ	และพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตอิอกไปอกี	๓๐	วนั

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	เรื่อง	ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมลับในที่

ประชมุวฒุสิภา	พ.ศ.	๒๕๖๓	ประกาศในราชกิจจานเุบกษา

แล้ว	ตัง้แต่วนัที	่๑๘	มนีาคม	๒๕๖๓	และระเบยีบส�านกังาน
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๒๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องพยาบาลส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา	ชั้น	๒๓	อาคารสุขประพฤติ	ตั้งแต่เวลา	

๑๐.๐๐	–	๑๔.๐๐	นาฬิกา

	 	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ด�าเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา	 จ�านวน	

๑๐	ครั้ง	ดังนี้

	 ครัง้ที	่๑	(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง)	วนัจนัทร์ที่	

๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

	 ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันอังคารที่

๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

	 ครั้งที่	๓	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันจันทร์ที ่

๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

	 ครั้งที่	๔	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันจันทร์ที ่

๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

	 ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันอังคารที่	

๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

	 ครั้งที่	๖	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันจันทร์ที่ 

๒	ธันวาคม	๒๕๖๒

	 ครั้งที่	๗	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันอังคารที่	

๓	ธันวาคม	๒๕๖๒

	 ครั้งที่	๘	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันจันทร์ที่	

๑๖	ธันวาคม	๒๕๖๒

	 ครั้งที่	๙	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันจันทร์ที่ 

๒๓	ธันวาคม	๒๕๖๒

	 ครัง้ที	่๑๐	(สมยัสามัญประจ�าปีครัง้ทีส่อง)	เป็นพเิศษ	

วันจันทร์ที่	๖	มกราคม	๒๕๖๓

	 	 -	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

วุฒิสภาทั้ง	๑๐	ครั้ง	โดยไม่มีการแก้ไข

 เรื่องเพื่อพิจารณา
	 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	ดังนี้

	 ๑.	ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจ

สอบประวัติ	 ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ	(ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๐๕)	(เรื่องด่วนที่	๑)	

ด้วยในคราวประชุมวฒุสิภา	ครัง้ที	่๑๘	(สมยัสามญัประจ�า

ปีครั้งที่สอง)	วันอังคารที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ที่ประชุม

วุฒิสภาได้ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบ	นายชั่งทอง		โอภาส

ศิริวิทย์	 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	 ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ

เสนอช่ือ	ตามมาตรา	๘	วรรคหนึง่	(๒)	แห่งพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ

	 ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	

ได้พิจารณาด�าเนินการคัดเลือกใหม่และเสนอชื่อให	้

นายบรรจงศักดิ์	 วงศ์ปราชญ์	 ตุลาการหัวหน้าคณะศาล

ปกครองสูงสุดเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	มายังวุฒิสภา

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ

เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	 โดยที่ข้อ

บังคับ	ข้อ	๑๐๕	วรรคหนึ่ง	ก�าหนดว่าเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภา

จะต้องพิจารณาให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งใดตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 ให ้ วุฒิสภาตั้ งคณะ

กรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง	มีจ�านวนไม่เกินสิบห้าคน	

เพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้

ด�ารงต�าแหน่งนั้น	 รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยาน

หลักฐานอันจ�าเป็นส�าหรับต�าแหน่งนั้นเป็นกรณี	ๆ	 ไปใน

การนี้	 ประธานวุฒิสภาจึงขอปรึกษาต่อท่ีประชุมเพื่อ

ก�าหนดจ�านวนกรรมาธิการสามัญฯ	โดยมีสมาชิกฯ	เสนอ

ให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	จ�านวน	๑๕	คน	

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	 หลังจากสมาชิกฯ	 เสนอรายช่ือ

กรรมาธิการสามัญฯ	แล้ว	ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการสามัญฯ	จ�านวน	๑๕	คน	 โดยมีก�าหนด

ระยะเวลาด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วันนับแต่

วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	 ชุดนี	้

ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๐๕	วรรคสอง

	 ๒.	 ตั้ งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน ้าที่

ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติและพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง

ตุลาการศาลปกครอบสูงสุด	 (ตามข้อบังคับ	 ข้อ	 ๑๐๕)	
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(เรื่องด่วนที่	 ๒)	 ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง	

(ก.ศป.)	ได้พจิารณาเลือ่นตลุาการในศาลปกครองชัน้ต้นขึน้

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดตาม

มาตรา	๑๕	วรรคหนึ่ง	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	ซ่ึงแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พจิารณาคดปีกครอง	(ฉบับที	่๙)	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๑๕	ราย

เสนอต่อนายกรัฐมนตรี	 และนายกรัฐมนตรีได้น�ารายชื่อ

เสนอขอความเหน็ชอบต่อวฒิุสภาตามมาตรา	 ๑๕	 วรรคสาม

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	จ�านวน	๑๕	ราย	ดังนี้

	 	 ๑)	นายชยัโรจน์		เกตกุ�าเนดิ	 อธบิดศีาลปกครอง

ระยอง

	 	 ๒)	นายสรุเดช		พหลภาคย์	 อธบิดศีาลปกครอง

ชั้นต้นประจ�าศาลปกครองสูงสุด

	 	 ๓)	นายวีระ		แสงสมบูรณ์	 อธิบดีศาลปกครอง

สุพรรณบุรี

	 	 ๔)	นายเสน่ห์		บญุทมานพ	 อธบิดศีาลปกครอง

นครสวรรค์

	 	 ๕)	นายสมงิ		พรทวศีกัด์ิอดุม	 อธบิดีศาลปกครอง

ชั้นต้นประจ�าศาลปกครองสูงสุด

	 	 ๖)	นายอนสุรณ์		ธรีะภทัรานนัท์	 อธบิดศีาลปกครอง

เพชรบุรี

	 	 ๗)	นายสมภพ		ผ่องสว่าง	 อธิบดีศาลปกครอง

เชียงใหม่

	 	 ๘)	นายอนนท์		อดิเรกสมบตั	ิ อธบิดศีาลปกครอง

อุบลราชธานี

	 	 ๙)	นายสัมฤทธิ์	 	 อ่อนค�า	 อธิบดีศาลปกครอง

ขอนแก่น

	 ๑๐)	นางสาวกนษิฐา		เชีย่ววทิย์	 อธบิดีศาลปกครอง

ชั้นต้นประจ�าศาลปกครองสูงสุด

	 ๑๑)	นางสุมาลี	ลิมปโอวาท	อธิบดีศาลปกครอง

ชั้นต้นประจ�าศาลปกครองสูงสุด

	 ๑๒)	นางเสรมิดรณุ	ี	ตนัตเิวสส	 อธบิดีศาลปกครอง

ภูเก็ต

	 ๑๓)	นายวิบูลย์		กัมมาระบุตร	 อธิบดีศาลปกครอง

สงขลา

	 ๑๔)	นางดษุณีย์		ตยางคานนท์	 อธบิดีศาลปกครอง

อุดรธานี

	 ๑๕)	นายสถาพร		สถติย์ปิยะรตัน์	 อธบิดีศาลปกครอง

ยะลา

	 โดยที่ข้อบังคับ	ข้อ	๑๐๕	วรรคหนึ่ง	ก�าหนดว่า	เมื่อ

มกีรณทีีว่ฒุสิภาจะต้องพจิารณาให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งใด

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 ให้วุฒิสภา

ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง	 มีจ�านวนไม่เกิน

สิบห้าคน	เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	ความประพฤติ

และพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคลผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่

ให้ด�ารงต�าแหน่งนั้น	รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยาน

หลักฐานอันจ�าเป็นส�าหรับต�าแหน่งนั้นเป็นกรณี	 ๆ	 ไป	

ในการน้ี	 ประธานวุฒิสภาจึงขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อ

ก�าหนดจ�านวนกรรมาธิการสามัญฯ	โดยมีสมาชิกฯ	เสนอ

ให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	จ�านวน	๑๕	คน	

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	 หลังจากสมาชิกฯ	 เสนอรายช่ือ

กรรมาธิการสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้

ตัง้คณะกรรมาธกิารสามญัฯ	จ�านวน	๑๕	คน	โดยมกี�าหนด

ระยะเวลาด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วันนับแต่

วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	 ชุดนี้	 ตาม

ข้อบังคับ	ข้อ	๑๐๕	วรรคสอง

	 จากนั้น	 ที่ประชุมพิจารณา	 เรื่องที่เสนอใหม่	 คือ	

รายงานประจ�าปีกองทนุประชารฐัสวัสดิการเพือ่เศรษฐกจิ

ฐานรากและสงัคมประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	(ตาม

มาตรา	๒๒	แห่งพระราชบญัญัติการจดัประชารัฐสวสัดกิาร

เพื่อ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม	 พ.ศ. 	 ๒๕๖๒)	

(ระเบียบวาระที่	 ๖)	 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบ

รายงานประจ�าปีฯ	ดังกล่าว
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ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 เรื่องเพื่อพิจารณา
	 ทีป่ระชุมพจิารณาเร่ืองด่วน	ให้ความเหน็ชอบบุคคล

ผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(ตามมาตรา	๙	แห่งพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตพ.ศ.	๒๕๖๑)	ประธานวุฒิสภาด�าเนินการ

ให้สมาชิกฯ	 ออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคล

ผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยใช้บัตรออกเสียง

ลงคะแนนลับในคูหา	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๖๙	วรรคหนึ่ง	(๓)	

โดยมบีคุคลผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	จ�านวน	๒	คน	

คือ	 นายณัฐจักร	 ปัทมสิงห์	 ณ	 อยุธยา	 และนายสุชาต	ิ

ตระกูลเกษมสุข

 ผลการพิจารณา
	 การออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า	 นายณัฐจักร		

ปัทมสิงห์	 ณ	 อยุธยา	 และนายสุชาติ	 	 ตระกูลเกษมสุข	

ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 คือ	 ไม่

น้อยกว่า	๑๒๕	คะแนน	จงึถอืว่าเป็นผูไ้ด้รบัความเหน็ชอบ

จากวุฒิสภาให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ

	 จากนั้น	 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	

ความเป็นไปได้และก�าหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนา

เพื่อให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพื่อความมั่นคงด้าน

พลังงานอย่างยั่งยืน	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการการพลังงาน

พิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔)	

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณา

ศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งเห็นด้วยกับ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อ

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

]]]]]



19 รอบรั้วสภา - ข่าวในประเทศ

   

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร แจกอาหารเย็นให้แก่ประชาชน  
	 วันที่	๒๘	เมษายน	๒๕๖๓	ณ	ชุมชนซอยหมอเหล็ง	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	 นายชวน	หลีกภัย	ประธาน
รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	มีความห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด	-	19	จึงได้ร่วมกับชุมชน
ซอยหมอเหล็งจัดอาหารเย็นจ�านวน	 ๖๐๐	 ชุด	 แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนซอยหมอเหล็ง	 เพื่อช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าว

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป จากสายการบินนกแอร์ 
	 วันที่	 ๒๙	 เมษายน	 ๒๕๖๓	ณ	 จุดแถลงข่าว	 ชั้น	 ๑	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร	รับมอบบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปจ�านวน	๔,๘๖๐	ห่อ	จากนายวุฒิภูมิ	จุฬางกูร	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท	 สายการบินนกแอร์	 (จ�ากัด)	 มหาชน	 เพื่อมอบให้ประธานรัฐสภาน�าไปช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด	-	19	เนื่องจากประธานรัฐสภาได้ลงพื้น
ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่มีการแพร่ระบาด	 และประธานรัฐสภามีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน	จึงขอมอบสิ่งของดังกล่าวเพื่อให้น�าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป
	 ประธานรัฐสภา	 ได้กล่าวขอบคุณสายการบินนกแอร์ส�าหรับน�้าใจที่มีให้ประเทศไทยในยามวิกฤตและจะ
น�าบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปไปแจกจ่ายให้กับประชาชน	 รวมถึงลูกจ้างประจ�า	พนักงานบริการ	และพนักงานราชการของ
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ท่ีได้รับเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้
ด้วยกัน

รอบ รั้ ว ส ภ า
ข่าวในประเทศ
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถามในรายการ
NBT รวมใจสู้ภัยโควิด - 19
	 วันที่	 ๓๐	 เมษายน	๒๕๖๓	ณ	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถามในรายการ	NBT	รวมใจสู้ภัยโควิด	 -	19	
ซึ่งออกอากาศสดในเวลา	๑๐.๐๐	-	๑๑.๓๐	นาฬิกา	ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบของใช้จ�าเป็นให้ประชาชนในชุมชนวัดมะกอก

	 วันที่ 	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ชุมชน
วัดอภัยทายาราม	 (วัดมะกอก)	 นายชวน	 หลีกภัย	
ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 พร้อมด้วย
นายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 และนางสาวศิริภา	 อินวิเชียร	 ผู้ช่วย
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 น�าหน้ากากผ้า	
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	 และนมกล่องส�าหรับเด็กมอบ
ให้ประชาชนในชุมชนวัดมะกอก	 เพื่อลดความเดือดร้อน
ของประชาชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19	
ซึ่งเป็นช่วงท่ีผู ้ปกครองก�าลังเผชิญกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและประสบปัญหาด้านการเงินท่ีอาจส่ง
ผลกระทบต่อการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว
	 ทั้งนี้ 	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นผู้ริเร่ิมโครงการ
นมโรงเรียนเมื่อคร้ังด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 ในป	ี
พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และ	 นางสาวศิริภา	 อินวิเชียร	 ผู้ช่วย
เลขานุการประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 เป็นผู ้จัดตั้ง
โครงการ	“นม...เพื่อน้อง”	 โดยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของการให้เด็กดื่มนม	 เพื่อให้เด็ก	 ๆ	 ได้รับสารอาหารที่
จ�าเป็นส�าหรับการเจริญเติบโตและเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้	และการพัฒนาสมองของเด็กต่อไป
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร ร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน

ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้
	 วนัที	่ ๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชปูถัมภ์	 กรงุเทพฯ	 นายชวน	 หลกีภัย	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 นายเฉลิมชัย	 ศรีอ่อน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

นายราเมศ	 รตันะเชวง	 เลขานกุารประธานรฐัสภา	 และนางสาวศริภิา	 อนิทวเิชยีร	 ผูช่้วยเลขานุการประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 ร่วมแจกเครือ่งอปุโภคบรโิภคและอาหารมือ้เยน็ให้แก่ประชาชน	 ซ่ึงกลุม่เพือ่นเฉลมิชยัได้ตัง้ครวัเพือ่นเฉลิมชยัขึน้

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ด้วยความร่วมมือ

จาก	พลต�ารวจเอก	สนุทร	ซ้ายขวญั	นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ	สมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้	และชมรมเครอืข่ายต่าง	ๆ 	ของ

พีน้่องชาวใต้ในกรงุเทพฯ	 และปริมณฑล	 ทัง้น้ี	 ทางกลุม่ฯ	 จะด�าเนินการแจกอาหารให้กับประชาชนในทกุวนัเสาร์และ	

วนัอาทติย์	เวลา	๑๖.๐๐	นาฬิกา	ณ	สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ	ซึง่ประชาชนสามารถมารบัอาหารได้ด้วยตนเองหรอืจะมอบให้

ตวัแทนชมรมต่าง	ๆ	น�าไปแจกจ่ายให้กบัประชาชนในพ้ืนที่		

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบปลากระป๋อง 
	 วนัที	่๘	พฤษภาคม	๒๕๖๓	ณ	บรเิวณห้องโถงชัน้	๑	อาคารรฐัสภา	นายชวน	หลกีภัย	ประธานรฐัสภาและ

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	รบัมอบปลากระป๋องจ�านวน	๓,๐๐๐	กระป๋อง	จาก	นายธนภมู	ิอร่ามวฒันานนท์	กรรมการ

บริหาร	 บริษทั	 ซ	ี แวล	ู จ�ากัด	 (มหาชน)	 เพือ่มอบให้ประธานรัฐสภาน�าไปช่วยเหลอืพีน้่องประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ	-	19	
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การประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ ๔ ของคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุม

ประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๕
	 วนัที	่ ๑๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 นางพิกุลแก้ว	 ไกรฤกษ์	 สมาชิกวฒุสิภาและกรรมการบรหิารสหภาพรฐัสภา

ได้เข้าร่วมการประชมุเสมอืนจรงิ	 (virtual	 meeting)	 ครัง้ที	่ ๔	 ของคณะกรรมาธิการเตรยีมการจัดการประชุมประธาน

รัฐสภาโลก	 คร้ังที่	 ๕	 พร้อมประธานสหภาพรัฐสภา

ประธานรฐัสภา	ผูแ้ทนจากประเทศต่าง	ๆ	และตวัแทน

ของกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา	 เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐสภาไทย	 คือ	

การพิจารณาประธานรัฐสภาที่เป็นเพศชายจากกลุ่ม

ภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย	 -	 แปซิฟิก	 เพ่ือท�าหน้าท่ีผู้น�า

เสนอรายงาน	 (Co-rapporteur)	 ในหวัข้อ	 "Decade	 of	

action	to	achieve	the	2030	Agenda	for	Sustainable	

Development"	ทัง้น้ี	นายชวน	หลกีภัย	ประธานรฐัสภา	

ได้รบัฉนัทามติให้ท�าหน้าทีผู่น้�าเสนอรายงาน		

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่สถาบันโรคทรวงอก
	 วนัที	่๘	พฤษภาคม	๒๕๖๓	ณ	สถาบนัโรคทรวงอก	กรมการ

แพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ	ถนนตวิานนท์	จงัหวดันนทบุร	ีนายชวน	

หลกีภัย	ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	มคีวามห่วงใย

แพทย์	 พยาบาล	 และบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข	

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีเกีย่วกับการแพร่ระบาดโรคโควดิ	-	19	

จงึมอบหน้ากากอนามยั	จ�านวน	๑,๐๐๐	ชิน้	 ให้แก่	นายแพทย์เอนก	

กนกศลิป์	ผูอ้�านวยการสถาบนัโรคทรวงอก	เพือ่ใช้ส�าหรบัป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคและแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย	 และประชาชนที่มาใช้

บรกิาร	ณ	สถาบนัโรคทรวงอก

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  
	 วันท่ี	 ๑๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 วัดพระศรีมหาธาตุ

วรมหาวหิาร	กรงุเทพฯ	นายสชุาต	ิโรจน์ทองค�า	และนางสาวโสมอษุา

บูรณะเหตุ	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 ผู้บริหาร

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์	

และถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ์	 พร้อมทัง้	 มอบเงินจากกองทนุ

เพื่อผู ้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาให้แก่ครอบครัวของนายอิทธิรัตน์

จนัทรสรุนิทร์	 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	 พรรคเพ่ือไทย	 ทีถึ่งแก่กรรม

ด้วยโรคตดิเช้ือในกระแสเลอืด
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับมอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์
	 วนัที	่ ๑๕	 พฤษภาคม	๒๕๖๓	ณ	 บรเิวณห้องโถง	 ชัน้	 ๑	 อาคารรฐัสภา	 นายชวน	 หลกีภัย	 ประธานรฐัสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 นายแพทย์สุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร	
นายสมบรูณ์	 อทุยัเวยีนกุล	 เลขานกุารประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 นายแทนคณุ	 จิตต์อิสระ	 เลขานุการคณะท�างานทาง
การเมืองของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 และนายสรศกัด์ิ	 เพยีรเวช	 เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	 รบัมอบเจลแอลกอฮอล์
และสเปรย์แอลกอฮอล์	 จ�านวนกว่า	 ๓๐,๐๐๐	 ชิน้	 เครือ่งวดัอณุหภมิูร่างกาย	 จ�านวน	 ๙๐๐	 เครือ่ง	 หน้ากากอนามัย	
จ�านวน	๗๐,๐๐๐	ชิน้	 และข้าวผดัจ�านวน	๑,๐๐๐	กล่อง	จาก	ดร.	อมร	มมีะโน	ผูก่้อตัง้บมจ.	เอเจ	แอดวานซ์	เทคโนโลยี	
พร้อมด้วยกลุม่นกัธรุกจิ	“จนี	-	ไทยพีน้่องกัน”	บริษทั	เบสท์	โลจิสตกิส์	เทคโนโลย	ี(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ภตัตาคารเสฉวน	
และภตัตาคารอาหารกวางตุง้เพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบความเดอืดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควดิ-19
	 จากนัน้	 นายชวน	 หลกีภัย	 กล่าวขอบคณุท่ีได้มอบเจลแอลกอฮอล์	 สเปรย์แอลกอฮอล์	 เครือ่งวดัอุณหภมูิ	
หน้ากากอนามัยและข้าวกล่อง	 โดยสิ่งของทั้งหมดนี้จะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อด�าเนินการส่งต่อไปยัง
จงัหวดัต่าง	 ๆ	 รวมถงึอาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้านในพ้ืนทีท่ี่ขาดแคลนและมคีวามจ�าเป็นต้องใช้สิง่ของเหล่านี้
เป็นอย่างมาก	 และเพ่ือให้เกดิประโยชน์อย่างสงูสดุต่อผู้ให้และผู้รบั	 ส�าหรับข้าวกล่องน้ันจะน�าไปมอบให้แก่ประชาชน
ต่อไป

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนและเด็กในชุมชนอาเซียน 
	 วันที่ 	 ๑๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ชุมชนอาเซียน	

กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 นางสาวศิริภา	 อินทวิเชียร	 ผู้ช่วย

เลขานุการประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 มอบถุงยังชีพ	 ให้กับ

ประชาชนและเดก็ในชุมชนอาเซียน	 เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของ

พีน้่องประชาชน	เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด	-	19	
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร

มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชน
	 วนัที	่ ๑๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ชมุชนวดัมะกอกส่วนหน้า	 กรงุเทพฯ	 นายชวน	 หลกีภัย	 ประธานรฐัสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 มอบหมายให้	 นางสาวศริภิา	 อนิทวเิชยีร	 ผูช่้วยเลขานุการประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

มอบหน้ากากอนามยัให้ประชาชนในชมุชน	 เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของพีน้่องประชาชนเน่ืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโรคโควดิ	-	19	

 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร น�าคณะส่ือมวลชนประจ�ารฐัสภาตรวจความเรยีบร้อย ภายในห้องประชุมพระสุรยัิน 
	 วนัที	่ ๑๙	พฤษภาคม	๒๕๖๓	ณ	 ห้องประชมุพระสรุยินั	 ชัน้	 ๒	 อาคารรฐัสภา	 นายชวน	 หลกีภัย	 ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 และนายศุภชัย

โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 น�า

คณะสื่อมวลชนประจ�ารัฐสภาตรวจความเรียบร้อย	 และ

ตรวจระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมพระสุริยัน

การจัดเก้าอ้ีเพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19	 รวมทัง้	 ตรวจความเรยีบร้อย

ภายนอกห้องประชุม	 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ในการนี้มีผู้บริหารส�านักงาน

เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	เข้าร่วมด้วย
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สภาสหรัฐอนุมัติเพิ่มงบเยียวยา
	 วันท่ี	 ๒๓	 เมษายน	 ๒๕๖๓	 ท่ีประชุมสภาผู ้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบงบประมาณช่วยเหลือ

ชาวอเมริกันเพิ่มอีก	 ๑๕.๖	 ล้านล้านบาท	 เพื่อฝ่าฟันวิกฤติโรคโควิด-19	 ว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเสียง

ข้างมากท่วมท้น	๓๘๘	ต่อ	๕	เสียง	อนุมัติงบประมาณฉุกเฉิน	๔๘๔,๐๐๐	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เพื่อรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด-19	 ทั้งนี้	 งบประมาณดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาเห็นชอบ

เป็นที่เรียบร้อย	และเป็นคนละส่วนกับงบประมาณ	๒.๒	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	(ประมาณ	๗๑.๒	ล้านล้านบาท)

ท่ีสภาคองเกรสอนุมัติเม่ือเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 ซึ่งรวมถึงโครงการแจกเงินครั้งเดียวช่วยเหลือชาวอเมริกัน

ทุกครัวเรือน	 ที่ต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน	 หรือต้องตกงานเนื่องจากวิกฤติโรคโควิด-19	 ครั้งนี	้

โดยในรอบระยะเวลาเพียง	๒	สัปดาห์ที่ผ่านมา	รัฐบาลวอชิงตันจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว	๓๔๙,๐๐๐	ล้านดอลลาร์

สหรัฐ	(ประมาณ	๑๑.๓	ล้านล้านบาท)	

	 ส�าหรับสาระส�าคัญของงบประมาณชุดใหม่	 รวมถึงเงินสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการ

รายย่อย	เพิ่มอีก	๓๒๐,๐๐๐	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 (ประมาณ	๑๐.๓๖	ล้านล้านบาท)	ในรูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า

เป็นกรณีพิเศษ	 เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองต่อไปได้	 และป้องกันการเลิกจ้าง

พนักงาน	 นอกจากนี้	 ยังมีงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลทุกแห่งอีก	 ๗๕,๐๐๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 (ประมาณ	

๒.๔๒	ล้านล้านบาท)	ส่วนอีก	๒๕,๐๐๐	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(ประมาณ	๘๐๙,๒๐๕	ล้านบาท)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาให้เข้าถึงประชาชนมากกว่านี้	 และอีก	 ๖๐,๐๐๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 (ประมาณ	

๑.๙๔	 ล้านล้านบาท)	 ในรูปแบบของเงินให้เปล่าและสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเป็นพิเศษ	 เพื่อการฝ่าฟันภัยพิบัต	ิ

อย่างไรก็ตาม	 กระทรวงแรงงานของสหรัฐรายงาน

ว่าในรอบ	 ๗	 วันจนถึงวันที่	 ๑๘	 เมษายนที่ผ่านมา

มชีาวอเมรกินัข้ึนทะเบยีนเป็นผูว่้างงานอกี	 ๔.๔	 ล้านคน

เพิ่มสถิติสะสมของผู ้ว่างงานในประเทศนับตั้งแต่

วันที่ 	 ๒๑	 มีนาคมท่ีผ ่านมา	 เป ็นอย ่างน ้อย	

๒๖.๔๓๕	ล้านคน	คิดเป็น	๑๖.๒	%	ของประชากร

วัยแรงงานในสหรัฐ

รอบ รั้ ว ส ภ า
ข่าวต่างประเทศ
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อียิปต์ ประกาศต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉิน
	 วันที่	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๖๓	 นายอับเดล	 ฟัตตาห์	 อัลซิซี	 ประธานาธิบดีของอียิปต์	 ประกาศต่ออายุ

สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศที่ใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายน	 ๒๕๖๓	 ออกไปอีก	 ๓	 เดือน	 นับจากวันสุดท้ายของ

ประกาศในฉบับปัจจุบัน	 โดยอ้างว่ายังมีความกังวลด้านความม่ันคงและสาธารณสุข	 หลังจากที่มีการบังคับใช้

สถานการณ์ฉุกเฉิน	 ก่อนหน้านี้รัฐสภาอียิปต์	 ได้ผ่านความเห็นชอบร่างแก้ไขกฎหมายฉุกเฉินให้ประธานาธิบดี

มีอ�านาจในการออกค�าสั่งควบคุมโรค	 เช่น	 สั่งปิดโรงเรียน	 ให้เจ้าหน้าที่รัฐหยุดงาน	 จ�ากัดการรวมกลุ่มกักตัว

ผู ้เข้าประเทศ	 สั่งให้สถานพยาบาลเอกชนสนับสนุน

ระบบสาธารณสุขของรัฐ	 ซึ่งในค�าสั่งขยายประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินยังให้อ�านาจทหารและต�ารวจด�าเนิน

มาตรการที่จ�าเป็นในการปราบปรามการก่อการร้ายและ

เงินทุนสนับสนุนการก่อการร้ายด้วย

แคนาดาห้ามจ�าหน่าย "อาวุธจู่โจม"
	 วันที่	 ๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 นายจัสติน	 ทรูโด	

นายกรัฐมนตรีแคนาดา	 แถลงถึง	 เรื่องการห้ามจ�าหน่าย	

ซื้อ	 ครอบครอง	 ใช้งาน	 น�าเข้าและล�าเลียง	 “อาวุธจู่โจม”	

๑,๕๐๐	ประเภท	โดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที	

ทั้งนี้	 รัฐบาลก�าหนดระยะเวลาผ่อนผันให้	๒	ปี	 ในการให้

ผู้ถือครองอาวุธทุกชนิดท่ีมีการห้ามถือครองแล้วท้ังหมด	

น�ามาส่งมอบให้กับทางการแล้วรับเงินชดเชย	 ซึ่งจะมี

การประกาศมาตรการให้ทราบอีกครั้ง	 โดยในระหว่างนี้

บุคคลหรือองค์กรใดซึ่งมีอาวุธต้องห้ามอยู่ในครอบครอง	

ต้องเก็บรักษาสิ่งของเหล่านั้นเป็นอย่างดีที่สุด	 และห้าม

น�าออกมาใช้งาน	 มิเช่นนั้นถือว่ามีความผิด	 ขณะที่การเคลื่อนย้ายอาวุธเหล่านั้นต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง	

	 การที่รัฐบาลแคนาดาประกาศมาตรการนี้ออกมา	 เป็นผลมาจากการเกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืน

ตระเวนไล่ยิงประชาชนตามสถานที่หลายแห่ง	 ที่เมืองพอร์ตาพิค	 ในรัฐโนวาสโกเชีย	 ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ

ประเทศ	เป็นเวลายาวนานถึง	๑๒	ชั่วโมง	ระหว่างวันที่	๑๘	ถึง	๑๙	เมษายนที่ผ่านมา	ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย

๒๒	 คน	 และได้รับบาดเจ็บ	 ๓	 คน	 ส่วนมือปืนถูกวิสามัญ	 เหตุกราดยิงที่รัฐโนวาสโกเชียถือเป็นเหตุรุนแรงจาก

อาวุธปืนซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ	๓	ทศวรรษของแคนาดา	นับตั้งแต่เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงที่วิทยาลัยอีโคล	

โพลีเทคนิค	ในเมืองมอนทรีออล	ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต	๑๔	คน	และได้รับบาดเจ็บจ�านวนเท่ากัน	หลังก่อเหตุมือปืน

กระท�าอัตวินิบาตกรรม	และผลการสืบสวนบ่งชี้ว่า	ผู้ก่อเหตุมีแนวคิดต่อต้านสิทธิสตรี

นายจัสติน ทรูโด

 นายอับเดล ฟัตตาห์ อัลซิซี
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สมาชิกสภาฮ่องกงฝ่ายค้านปะทะฝ่ายรัฐบาลระหว่างการประชุม
	 วันที่	 ๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 สมาชิกสภานิติบัญญัติ

ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านของฮ่องกงมีปากเสียงจนถึงข้ันลงไม้

ลงมือกันอย่างหนัก	 ระหว่างการประชุมในเรื่องการลงมติเลือก

คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องส�าคัญ	 ซึ่งรวมถึงการระบุให้	

“การดูหม่ิน”	 เพลงชาติและธงชาติจีนถือเป็นอาชญากรรม	

ทั้งน้ี	 ความวุ ่นวายที่ เกิดขึ้นมีชนวนเหตุจากการที่หนึ่งใน

พรรคการเมืองฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลปักกิ่งพยายามส่งตัวแทน

ขึ้นมาท�าหน้าที่ประธานการประชุม	แต่พรรคฝ่ายค้านมองว่าเป็นกระบวนการที่ละเมิดกฎ	ระเบียบ	และในที่สุดการ

ประชุมมีอันต้องยุติกลางคันโดยไม่ได้ข้อสรุปใดขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าสภาเข้ามาระงับเหตุ

และควบคุมตัวสมาชิกออกจากห้องประชุมไปหลายคน	 ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกฝ่ายค้าน	 และมีการน�าสมาชิก

สภาอีกจ�านวนหนึ่งส่งโรงพยาบาลด้วย	 สถานการณ์ดังกล่าวเป็นการตอกย�้ารอยร้าวทางการเมืองของฮ่องกง

ที่ยากจะประสาน	นับตั้งแต่เกิดการประท้วงต่อต้านคณะผู้บริหารและรัฐบาลปักกิ่งยาวนานหลายเดือนเมื่อกลางปี

ที่แล้ว

ญี่ปุ่นประกาศขยายเวลาภาวะฉุกเฉิน 
	 วันที่	 ๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 นายชินโซ	 อาเบะ	 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น	 ประกาศขยายระยะเวลาของ

ภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศจนถึงวันที่	๓๑	พฤษภาคมนี้	 เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	

การประกาศขยายภาวะฉุกเฉินคร้ังนี้เกิดขึ้นหลังระบบการแพทย์ของประเทศได้รับแรงกดดันอย่างหนักหน่วงจาก

จ�านวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น	 รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซบเซาเนื่องจากค�าสั่งกักกันตัวและการปิดธุรกิจต่างๆ	

เป็นการชั่วคราว

	 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น	 กล่าวว่า	 “ผมจะขยายภาวะฉุกเฉินที่เริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่	 ๗	 เมษายน	 ออกไป

จนถึงวันที่	 ๓๑	 พฤษภาคมนี้	 โดยการประกาศครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบการท�างาน

ของภาวะฉุกเฉินดังกล่าว	 และระยะเวลา	 ๑	 เดือนต่อจากนี้จะเป็น

ช่วงเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่อาจยืดเยื้อออกไป	และช่วยกันท�าให้ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง”	นอกจากนั้น

เขายังเรียกร้องประชาชนงดเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ	 และลดการ

ติดต่อใกล้ชิดระหว่างบุคคลลงร้อยละ	 ๘๐	 ในพื้นที่	 ๑๓	 จังหวัด	 อาทิ	

โตเกียว	และโอซากา	ที่จ�าเป็นต้อง	“เฝ้าระวังเป็นพิเศษ”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับการตัดสินใจขยับขยายภาวะฉุกเฉินได้รับการอนุมัติจากคณะที่ปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญทางการ

แพทย์	โดยรัฐบาลได้แจ้งให้รัฐสภารับทราบถึงการตัดสินใจดังกล่าวในเวลาต่อมา	นายยาสุโตชิ	นิชิมูระ	(Yasutoshi	

Nishimura)	 รัฐมนตรีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่น	 กล่าวกับรัฐสภาว่า	 อัตราการลดลงของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผล

รายใหม่นั้นยังไม่เร็วพอ	แม้จ�านวนผู้ป่วยรายใหม่จะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม	

 นายชินโซ อาเบะ
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อินโดนีเซียเตรียมเก็บภาษีดิจิทัล 
	 วันที่	 ๑๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 กระทรวงการคลังของอินโดนีเซียออกแถลงการณ์ว่า	 นับตั้งแต่วันที่	 ๑	

กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป	 รัฐบาลจาการ์ตาจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา	 ๑๐%	 กับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลทุกประเภทของ

บริษัทด้านเทคโนโลยีท่ีไม่ได้จดทะเบียนในอินโดนีเซีย	 แต่มีส่วนแบ่งด้านการตลาดมูลค่ามหาศาลในประเทศ	

ทั้งนี้	บริการที่ต้องเสียภาษีรวมถึง	สตรีมมิง	แอปพลิเคชัน	และเกมออนไลน์	สอดคล้องกับรายงานที่ออกมาก่อน

หน้าน้ีว่า	 เน็ตฟลิกซ์และสปอทิฟายเป็นบริษัท	 ๒	 แห่งแรกที่อินโดนีเซียเตรียมเก็บภาษีดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	

ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาให้ความเหน็อย่างเป็นทางการ	 ด้านผูส้นัทดักรณมีองว่า	 ท่ามกลางวกิฤตโิรคระบาดโควดิ-19

ที่ผู้คนอยู่บ้านมากขึ้น	 และใช้บริการบนโลกออนไลน์มากขึ้น	 แต่ในขณะที่ยังไม่มีข้อตกลงที่เป็นเกณฑ์ของการจัด

เก็บภาษีดิจิทัล	 การท่ีรัฐบาลของแต่ละประเทศจะด�าเนินมาตรการเก็บภาษีตามแนวทางของตัวเองย่อมเป็นไปได้

มากขึ้นเช่นกัน	 ปัจจุบันองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ	(โออีซีดี)	ซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในสมาชิก	ก�าลังหารือร่วมกัน

เพื่อจัดท�ามาตรการเก็บภาษีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐาน	 ปิดรูรั่วที่เป็น

ความได้เปรียบของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก	 กูเกิ้ล	

แอปเปิ้ล	 ไมโครซอฟต์	 และทวิตเตอร์	 ซึ่งอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย

ดังกล่าว	 เข้าไปตั้งส�านักงานในประเทศเหล่านั้น	 เพื่อการเสียภาษีใน

อัตราต�่า	 ขณะที่การวิเคราะห์โดยกลุ่มบริษัทเทมาเส็กของสิงคโปร์ระบุ

ว่า	อินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากถึง	๒๗๐	ล้านคน	และเป็นประเทศที่

นิวซีแลนด์เตรียมการใช้จ่ายงบประมาณ
	 วันที่	 ๑๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 นางจาซินดา	 อาร์เดิร์น	 นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์	 แถลงต่อรัฐสภาว่า	

งบประมาณดังกล่าวจะใช้ส�าหรับช่วงเวลาที่คาดไว้	 ๔	 ปี	 มากกว่าที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ชุดใดเคยท�ามา	 เพราะสิ่งที่

เกิดขึ้นในเวลานี้ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในประวัติศาสตร์ประเทศ	 มาตรการรับมือจึงต้องไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นกัน

โดยจะครอบคลุมการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 การดูแลสุขภาพ	 การสร้างบ้านใหม่	 ๘,๐๐๐	 หลัง	 เพื่อช่วยภาค

การก่อสร้าง	 การสร้างงาน	 ๑๑,๐๐๐	 ต�าแหน่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม	 การสนับสนุนภาคธุรกิจและขยายการ

อุดหนุนค่าจ้างพนักงานออกไปอีก	๘	สัปดาห์	เรียกว่าเป็นงบประมาณสร้างงานเพราะภารกิจหลัก	คือ	การหยุดยั้ง

การเลิกจ้างขนานใหญ่										

	 ต่อจากนั้น	นายแกรนต์	 โรเบิร์ตสัน	รัฐมนตรีคลังแถลงต่อรัฐสภาว่า	กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงมาก	

เศรษฐกิจจะซบเซาไปอีกหลายปี	อัตราว่างงานอาจเพิ่มจากร้อยละ	๔	ในขณะนี้เป็นเกือบร้อยละ	๑๐	ภายในเดือน

มิถุนายน	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 หรือจีดีพีปีนี้จะติดลบ

ร้อยละ	๔.๖	ก่อนค่อย	ๆ	ฟื้นตัวภายในปี	๒๕๖๕	งบประมาณรายจ่าย

ครั้งประวัติศาสตร์น้ีจะช่วยให้อัตราว่างงานลดลงสู่ระดับปัจจุบันภายใน

เดือนมิถุนายน	๒๕๖๕	 และจะช่วยรักษาต�าแหน่งงานไว้ใน	 ๑๔๐,๐๐๐	

ต�าแหน่งในช่วงสองปี	 ทั้งนี้	 นิวซีแลนด์เตรียมยุติมาตรการปิดเมืองที่ใช้

มานาน	 ๗	 สปัดาห์ในอกีไม่กีว่นั	 เนือ่งจากสามารถควบคุมการระบาดได้ดี	

มีผู้ป่วยสะสม	๑,๔๙๗	คน	และมีผู้เสียชีวิต	๒๑	คน
นางจาซินดา อาร์เดิร์น
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ส.ส.สหรัฐได้โหวตผ่านตัวแทนครั้งแรก
	 วันที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๓	สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ	มีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับ	ผลกระทบ

จากโรคโควิด-19	ลงคะแนนผ่านตัวแทนได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศ

	 ญัตติที่เสนอโดยพรรคเดโมแครตได้รับความเห็นชอบ	 ๒๑๗	 ต่อ	 ๑๘๙	 เสียง	 เพื่อให้สภาท�างานได้ต่อไป

ควบคู่ไปกับการป้องกันโรคโควิด-19	 ระบาด	 เป็นครั้งแรกในรอบ	 ๒๓๑	 ปี	 นับจากรัฐสภาสหรัฐก่อตั้งขึ้น

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๓๒	 ที่ให้สมาชิกลงคะแนนผ่านตัวแทนในการประชุมเต็มคณะ	 ที่ผ่านมาเคยแต่ให้ในการประชุม	

คณะกรรมาธิการเท่านั้น	 ญัตตินี้จะใช้เป็นการช่ัวคราวในช่วงโควิด-19	 ระบาดเท่านั้น	 ที่อนุญาตให้สมาชิกท่ี

ไม่มาประชุมสามารถให้สมาชิกท่านอ่ืนท่ีเข้าประชุมลงคะแนนให้ตามท่ีต้องการได้	 ทั้งนี้	 รวมไปถึงการท�างาน

คณะกรรมาธิการด้วย									

	 นายจิม	 แมคกัฟเวิร์น	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 รัฐแมสซาชูเซตส์	 พรรค	 เดโมแครต	 แถลงสนับสนุนว่า	

การบังคับให้สมาชิกต้องเดินทางไปมาระหว่างรัฐของตัวเองกับรัฐสภาที่วอชิงตันเพื่อเข้าประชุมด้วยตัวเองในช่วง

วิกฤติสุขภาพเช่นนี้ท�าให้ชีวิตเพื่อนร่วมงาน	เจ้าหน้าที่และประชาชนเสี่ยงอันตราย	การประชุมสภาจะต้องไม่กลาย

เป็นเหตุการณ์แพร่เชื้อในวงกว้าง	

	 ส�าหรับร่างกฎหมายนี้	ซึ่งมีความหนา	๑,๘๐๐	หน้า	

มีชื่อว่า	 Heroes	 Act	 มูลค่า	 ๓	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 จะ

ครอบคลุมไปถึงทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐ	 รวมถึงเงิน	

๕๐๐,๐๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ท่ีช่วยเหลือรัฐบาลระดับรัฐ	

และจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกับครอบครัวโดยตรง	 เพื่อช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจ	 ตลอดจนจ่ายเงินให้บุคลากรการแพทย์

และคนอื่น	ที่ท�างานอยู่แนวหน้าต่อสู้โควิด-19
 

     

มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น	ยังเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง	๑๓๐,๐๐๐	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(ประมาณ	 ๔.๑๖	ล้านล้านบาท)		ภายในปี	๒๕๖๘		

	 ส่วน	นางศรี	มุลยานี	อินทราวตี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซีย	กล่าวถึงการจัดเก็บภาษี

ดิจิทัลหรือภาษีอินเทอร์เน็ตเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางด้านการคลังของรัฐบาล	 เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

การใช้ชีวิตของประชาชนท่ีเปลี่ยนไปท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของภาครัฐ

ลดลง	๑๐%	ในปีนี้	การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจลดลงเกือบครึ่ง	จาก	๕	%	เมื่อปีที่แล้ว	ลงมาอยู่ที่	๒.๓	%	และการ

ขาดดุลงบประมาณเพิ่มเป็น	๕.๐๗	%	ต่อผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ	(จีดีพี)	สูงที่สุดในรอบกว่า	๑	ทศวรรษ



30เอกสารข่าวรัฐสภา

       

เยอรมนี ผ่านกฎหมายห้ามท�าลายธงชาติของประเทศอื่น
	 วันที่	 ๑๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 รัฐสภาเยอรมนีผ่านกฎหมายห้ามท�าลาย	 เผา	 หรือการกระท�าใดก็ตามที่

เป็นการดูหมิ่นธงชาติของประเทศอื่น	 รวมถึงห้ามประดับธงสัญลักษณ์ที่ต้องห้ามในเยอรมนี	 โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมี

โทษจ�าคุกไม่เกิน	 ๓	 ปี	 เพราะถือเป็นการกระท�าที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังและความโกรธแค้นให้กับผู้อื่น	 รวมถึง

ไม่อยู่ในวิสัยของการประท้วงอย่างสันติ

	 อย่างไรก็ตาม	 พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี	 (เอเอฟดี)	 ซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมขวาจัด	 เป็นพรรคเดียวที่

คัดค้านการออกกฎหมายดังกล่าว	 โดยให้เหตุผลว่าเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการแสดงออกของพลเมือง	 ขณะที่

นางคริสติน	 แลมเบรชต์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 กล่าวว่าการบัญญัติกฎหมายนี้ไม่ได้เป็นการลิดรอน

สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง	 เพียงแต่เป็นการยับยั้งความพยายามที่มีวัตถุประสงค์สร้างความ

เกลียดชัง	 และความแตกแยกในสังคม	 ก่อนหน้านี้กฎหมายของเยอรมนีคุ้มครองเฉพาะธงชาติของประเทศ	 และ

การห้ามแสดงธงของพรรคนาซ	ี และเครือ่งหมายสวสัดกิะ

ในสถานท่ีสาธารณะ	 จนกระทั่งเกิดการประท้วงเกี่ยวกับ

อิสราเอลในกรุงเบอร์ลิน	 เมื่อปี	 ๒๕๖๐	 และมีการจุด

ไฟเผาธงชาติของอิสราเอล	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้สภา

ของเยอรมนีแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับธงชาติให้ครอบคลุม

ธงชาติของประเทศอื่นด้วย

พิธีสาบานตนรัฐบาลผสมแห่งชาติอิสราเอล
	 วันที่	 ๑๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 นายเบนจามิน	 เนทันยาฮู	 นายกรัฐมนตรีอิสราเอล	 ท�าหน้าที่ผู้น�าอิสราเอล
เป็นเวลา	๑๘	เดือน	ในรัฐบาลผสมแห่งชาติ	ซึ่งได้เริ่มงานอย่างเป็นทางการ	สภาแห่งชาติของอิสราเอลหรือคเนสเซ็ท
มีมติเสียงข้างมาก	 ๗๓	 ต่อ	 ๔๖	 เสียง	 และสมาชิก	 ๑	 คนไม่เข้าร่วมการประชุม	 ท�าพิธีสาบานตนรัฐบาลผสม

แห่งชาติ	 โดยเป็นการร่วมงานเฉพาะกิจเป็นเวลา	 ๓๖	 เดือน	 ระหว่างพรรคลิคุดซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวา	 กับพรรค

น�้าเงิน-ขาว	ซึ่งเป็นพรรคสายกลาง	ทั้งนี้	ตามข้อตกลงเบื้องต้นคือการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน	เนทันยาฮู	หัวหน้า

พรรคลิคุด	 และพล.ท.เบนนี	 กันต์ซ	 หัวหน้าพรรคน�้าเงิน-ขาว	 จะแบ่งกันท�าหน้าที่ผู้น�ารัฐบาลคนละ	 ๑๘	 เดือน

ซึ่งเนทันยาฮูได้สิทธิ์ก่อน	

	 นายเนทันยาฮูกล่าวต่อท่ีประชุมคเนสเซ็ท	 ว่ารัฐบาลผสมแห่งชาติชุดนี้จะขยายอธิปไตยของอิสราเอล

เหนือเขตยึดครองเวสต์แบงก์	 ภายใต้กฎหมายของอิสราเอล	 เพ่ือสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับอุดมการณ์

ไวออนิสต์และยืนยันว่าแนวคิดดังกล่าวจะย่ิงท�าให้อิสราเอลและ

ปาเลสไตน์เข้าใกล้สันติภาพแต่หลายฝ่ายไม่คิดเช่นนั้นโดยเฉพาะ

จอร์แดน	 ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ดูแล	 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในฝั่งตะวันออกของ

นครเยรูซาเลม	เนื่องจากเนทันยาฮูประกาศชัดตั้งแต่ปีที่แล้ว	ต้องการ

ครอบครองหมู่บ้านจอร์แดนและพื้นที่ทางเหนือของเดดซี	 ที่ถือว่า

เป็นศูนย์กลางของเขตเวสต์แบงก์	 และอยู่ไม่ห่างจากฝั่งตะวันออก

ของนครเยรูซาเลม
นายเบนจามิน เนทันยาฮู
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รัฐสภาจีน เตรียมเปิดการประชุมประจ�าปี ๒๕๖๓
	 วันที่	 ๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓	สภาประชาชนแห่งชาติ	 หรือรัฐสภาจีน	 เตรียมเปิดการประชุมประจ�าปีใน

วันที่	๒๒	พฤษภาคมนี้	หลังเลื่อนมานานถึง	๗๘	วัน	เพราะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	หรือโควิด-19	คาดว่า

จะมีการเปิดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกโควิด	-19	กระทบหนัก

										การเปิดประชุมสภาเป็นสัญญาณชัดเจนที่สุดว่า	การด�าเนินชีวิตในจีนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว	อย่างไรก็ดี	

ตัวแทนจากทั่วประเทศที่จะเข้าร่วมประชุม	๓,๐๐๐	คน	จะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม	งดพบปะกับคนภายนอก	

และการประชุมบางรายการต้องประชุมผ่านระบบวีดีโอ	 ส่วนนักการทูตที่ต้องการเข้าร่วมสังเกตการณ์จะต้องรับ

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาและพักค้างคืนที่เรือนรับรองก่อนการประชุม	

	 นายหลี่	เค่อ	เฉียง	นายกรัฐมนตรีของจีน	จะกล่าวต่อที่ประชุมเรื่องเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

มาตรการกระตุ้นทางการคลังหลังจากเศรษฐกิจไตรมาสแรกปีนี้หดตัวร้อยละ	๖.๘	จากไตรมาสแรกปีก่อน	เป็นการ

หดตัวครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ	ส�าหรับสิ่งคาดกันว่าจะเกิดขึ้น	คือ	นายหลี่	เค่อ	เฉียง	นายกรัฐมนตรีของจีน

จะลดเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจลงจากท่ีเคยต้ังไว้ที่ร้อยละ	 ๖	 หน่วยงานวิชาการและที่ปรึกษาเคยเสนอให้

ลดลงมาเหลอืร้อยละ	 ๒	 -	 ๓	 หรือไม่ประกาศเลยเพราะเศรษฐกจิโลกยงัซบเซา	 ส่วนมาตรการกระตุน้ทางการคลัง

คาดว่าจะอยู่ที	่ ๕	-	๖	 ล้านล้านหยวน	 (ประมาณ	๒๒.๕	-	๒๗	ล้าน

ล้านบาท)	หรือร้อยละ	๕	 -	๖	 	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศ	หรือจีดีพี	ควบคู่ไปกับมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน

ของธนาคารกลาง

ผู้น�าฝรั่งเศสเสียเสียงข้างมาก หลังมีสมาชิกไปตั้งพรรคใหม่
	 วันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓	นายเอมมานูเอล	มาครง	ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเสียการครองเสียงข้างมาก

ในแกนน�าของรัฐบาลฝรั่งเศส	 เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค	 ๗	 คน	 ได้ลาออกไปตั้งพรรคใหม่

ในชื่อ	 "นิเวศวิทยา	 ประชาธิปไตย	 และความสามัคคี"	 มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมล�้า

ในสังคม	 พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ใช่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน	 จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พรรคอ็องมาร์ช

สูญเสียการครองเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎร	 โดยจ�านวนที่นั่งตอนนี้ลดลงเหลือ	 ๒๘๘	 ที่นั่ง	

จากท้ังหมด	 ๕๗๗	 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร	 ขาดเพียงที่นั่งเดียวส�าหรับการกลับมาครองเสียงข้างมาก	 ดังนั้น

พรรคโมเด็มซ่ึงเป็นพันธมิตรส�าคัญของพรรคอ็องมาร์ช	 และมีจ�านวน

ท่ีนัง่	 ๔๖	 ท่ีนัง่ในสภาผูแ้ทนราษฎรยนืยนัยงัคงสนับสนุนพรรคออ็งมาร์ช

ต่อไป	 ขณะที่นายริชาร์ด	 เฟอร์รานด์	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ของฝรั่งเศส	 ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนน�าของพรรคอ็องมาร์ช	 ได้กล่าวถึง

สถานการณ์ภายในพรรคแกนน�ารัฐบาลของฝร่ังเศสตอนนี้	 ว่ามีภารกิจ

ส�าคัญคือต้องก้าวข้ามผ่านการแบ่งแยก	 และฟื้นฟูเอกภาพภายใน

พรรคให้เร็วที่สุด	 เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายประการ	 และ

ยอมรับว่าความขัดแย้งภายในพรรคที่เกิดขึ้นตอนน้ีไม่ใช่ช่วงเวลาท่ีดนัีก นายเอมมานูเอล มาครง
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คณะกรรมาธิการ

แวดวง

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๒๑	 เมษายน	 ๒๕๖๓	 นายมานะ	 โลหะวณิชย์	 ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค

สภาผู้แทนราษฎร	 และคณะแถลงถึงการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 และแนวทาง

รวมถึงมาตรการของรัฐบาลในการให้ความดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาของใช้จ�าเป็น	 ขาดแคลน	 และมีราคาแพง	 หรือในบาง

สถานการณ์แก้ไขได้ล่าช้าท้ังเรื่องหน้ากากอนามัย	 วัสดุทางการแพทย์	 ไข่ไก่	 ธุรกิจจัดส่งอาหารผ่าน

แอพพลิเคช่ันที่เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากผู้ค้าอาหารในราคาสูงซึ่งล้วนเป็นการซ�้าเติมความเดือดร้อนประชาชน

และผู ้บริโภคในวิกฤตของโรคโควิด-19	 ดังนั้น	 คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอให้รัฐบาลใช้อ�านาจใช้อ�านาจ

ตามกฎหมายสั่งการออกประกาศ	 ห้ามส่งออกหน้ากาก

อนามัยทุกประ เภทอย ่ างแท ้ จริ งขณะที่ ก ระทรวง

พาณิชย ์ควรคุมเข ้มโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยที่มี

จ� านวน	 ๑๙	 โรง	 ให ้มีปริมาณการผลิตเพียงพอ

และรัฐบาลน�าควรแจกฟรีให้ประชาชนแบบส่งตรงถึงบ้าน

ด้วยรัฐบาลต้องจ่ายเงินเยียวยา	 ๕,๐๐๐	 บาทต่อเดือน

เป็นเวลา	 ๓	 เดือน	 ให้กับประชาชนที่อายุ	 ๑๘	 ปีขึ้นไป

ทุกคน	 ยกเว้นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มี

รายได้มากกว่า	 ๑๕,๐๐๐	 บาทต่อเดือน	 โดยไม่ต้อง

ลงทะเบียน	 เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันการและทั่วถึง

	 ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวต่อไปว่า	 ส�าหรับการคิดค่า

คอมมิชชั่นของผู้ให้บริการจัดส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นควรก�าหนดเป็นค่าบริการควบคุมตามพระราชบัญญัต	ิ

(พ.ร.บ.)	 ควบคุมราคาสินค้าและบริการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ในอัตราไม่เกินร้อยละ	 ๑๕	 ส�าหรับจัดส่งอาหารและ

ไม่เกินร้อยละ	๑๐	ส�าหรับบริการขนส่งผู้โดยสารไม่ใช่อัตราร้อยละ	๓๕	และ	๒๕	เช่นปัจจุบันที่ส�าคัญหน่วยงานรัฐ

แวดวงกรรมาธิการ
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คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลติผลเกษตรกรรม สภาผูแ้ทนราษฎร

 วันที่	 ๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 นายณัฐวุฒิ	 ประเสริฐสุวรรณ	 ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหา
ราคาผลิตผลเกษตรกรรม	 สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุม	 ครั้งท่ี	 ๒๖	 เรื่อง	 สถานการณ์ราคา
สินค้าเกษตรแนวทางการแก้ไข	 และการช่วยเหลือเกษตรกรในสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด	-	19

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลติผลเกษตรกรรม สภาผูแ้ทนราษฎร

 วันที่	 ๑๔	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 นายณัฐวุฒิ	 ประเสริฐสุวรรณ	 ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหา
ราคาผลิตผลเกษตรกรรม	สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุม	ครั้งที่	๒๗	พิจารณาศึกษา	 เรื่อง	มาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากผลกระทบโรคโควดิ	 -	 19	 และเรื่อง	 มาตรการในการเยียวยาเกษตรกรชาวไร่อ้อย	
(ประเด็นเงินงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ล้านบาท)

ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคา	 เอาเปรียบผู้บริโภคในยามวิกฤติ

ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐท่ีละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบไม่ใช้อ�านาจควบคุมการส่งออก	 ละเลยการ

ตรวจสอบโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยปล่อยให้มีการส่งออกจนเกิดวิกฤตขาดแคลนในประเทศอย่างหนัก	 รวมถึง

ผู้ประกอบการที่ลักลอบน�าหน้ากากอนามัยออกจากตลาดรายงานเท็จ	 ผู้กักตุนหน้ากากอนามัย	 ขายราคาแพง

กว่ากฎหมายก�าหนดนั้นรัฐบาลจะต้องเร่งตรวจสอบและเร่งน�าผู้กระท�าผิดมาลงโทษ
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คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชงอย่างเป็นระบบ 

สภาผู้แทนราษฎร 

 วันที่	 ๑๙	พฤษภาคม	๒๕๖๓	 	นางพรรณสิริ	 กุลนาถศิริ		
ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชงอย่างเป็นระบบ	 สภาผู้แทนราษฎร	
และคณะ	รับการยื่นหนังสือจาก	นายณัฐพล	สืบศักดิ์วงศ์	 	สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล	 ในฐานะตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ชาว
ม้ง	ที่ขอเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกัญชง	 เนื่องจากเป็นพืชที่ชาติ
พันธุ์ชาวม้งปลูกรักษาเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมและใช้ประโยชน์จากเส้นใย
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ	จึงขอให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		อาทิ	การยกเลิกกัญชงจากพืชเสพติดประเภท	๕	เปลี่ยนชื่อ
เรียกพืชกัญชงเป็นม่างหรือม่า	การจ�ากัดพื้นที่ปลูก	๑	ไร่ต่อครัวเรือน	โดยค�านึงสภาพการใช้จริง	สภาพพื้นที่	รวม
ทั้งการค�านึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก	
	 ประธานอนุกรรมาธิการฯ	 กล่าวถึงผลการประชุมตลอดช่วงที่ผ่านมาด้วยว่า	 อนุกรรมาธิการเห็นควรให้
มีการผลักดันกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทยโดยเร็ว	 ให้ทันกับการแข่งขันกับตลาดในเอเซีย	 ยุโรป	 และ
อเมริกา	รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ	เข้าถึงอย่างกว้างขวางทั้งการผลิต	การจ�าหน่าย	การแปรรูป	การน�า
เข้าและส่งออก	 การผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง	 และการเข้าถึงการปลูกเพื่อประโยชน์ในครัวเรือน	 จากเดิมที่ร่างกฎ
กระทรวงมีเจตนารมณ์ให้ใช้เพียงเส้นใยเท่านั้น	 ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรปลูกเพื่อใช้ทั้งเส้นใย	 แกน	 เมล็ด	 และ
สารสกัดจากช่อดอก	 อาทิ	 CBC	 อีกทั้งควรอนุญาตให้ปลูกได้ครัวเรือนละ	๒๐	 ไร่	 จากเดิมที่ก�าหนดให้ปลูกเพียง	
๑	 ไร่	 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและการแข่งขัน	 พร้อมกันนี้	 อนุกรรมาธิการเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ	
ข้อเสนอของชาติพันธุ์ม้ง	ที่ขอให้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พื้นบ้านดั้งเดิมที่มีประมาณ	๒๘	สายพันธุ์	ซึ่งมีสาร	THC	
ไม่เกินร้อยละ	๑	และนักวิชาการกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่า	สามารถท�าได้โดยเร็ว	เพราะเป็นสายพันธุ์ที่ใช้อยู่เดิม
ก่อนแล้ว
	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 คณะอนุกรรมาธิการฯ	มีเป้าหมายจะผลักดันให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่	ๆ	ที่แข็งแรง	 การให้
ผลผลิตจากส่วนต่าง	ๆ	ของกัญชง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ให้สาร	CBD	สูง	น�าไปสู่การคุ้มครองสายพันธุ์	 เพื่อ
สร้างผลผลิตท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	 ควบคู่กับการน�าเข้าเมล็ดพันธุ์รับรองจากต่างประเทศในระยะเริ่มตัน
อีกทั้งเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดขั้นตอนและเวลาในการพิจารณาอนุญาตปลูก	 การส่งเสริม
ปัจจัยการผลิต	ทั้งการบริหารจัดการ	 เงินทุน	การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนและการผลักดันสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม	
สร้างความมั่นใจค้นการตลาดให้กับเกษตรกรไทยอีกด้วย
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กฎหมายควรรู้

พระราชก�าหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการเป็นจ�านวนมาก  จะเห็นได้จากการน�าเสนอข่าวสารผ่านส่ือต่าง  ๆ 
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ ฉบบัที ่๓ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้ความหมาย  “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”  หมายถึง  การข่มขืนใจ
ให้ท�างานหรือให้บริการ  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  (๑)  ท�าให้
กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลนั้นเอง  หรือของผู้อื่น  (๒)  ขู่เข็ญด้วยประการใด  ๆ  (๓)  ใช้ก�าลัง
ประทุษร้าย (๔) ยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือน�าภาระหนี้
ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ  (๕)  ท�าให้บุคคลนั้น
อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้”  ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ  ฉบับที่  ๒๙  ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงาน
บังคับ  ค.ศ.  ๑๙๓๐  (พ.ศ.  ๒๔๗๓)  ที่ก�าหนดให้การเกณฑ์แรงงานหรือ
แรงงานบังคับ หมายถึง งานหรือบริการทุกชนิดซึ่งบีบบังคับเอาจากบุคคล
ใด ๆ โดยการขูว่่าจะใช้บทลงโทษและบคุคลดงักล่าวนัน้มไิด้สมคัรใจทีจ่ะท�าเอง 
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	 ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญจึงมีการตราพระราชก�าหนด

แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัป้ิองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑

พ.ศ.	๒๕๖๒	 เหตุผลในการตราพระราชก�าหนดฯ	ฉบับนี้คือ	 โดยที่ในปัจจุบัน

ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ก�าหนดความผิดและมาตรการในการ

คุ้มครองผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ	 ท�าให้ไม่สามารถ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 สมควรก�าหนดลักษณะการกระท�าที่เป็นความผิดฐานบังคับ

ใช้แรงงานหรือบริการและก�าหนดอัตราโทษให้เหมาะสม	 เพื่อเป็นการ

ป้องกันและขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ	 รวมทั้งก�าหนดมาตรการ

ในการช่วยเหลือและคุ ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้

แรงงานหรือบริการ	 และการพิจารณาคดีให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ตามแนวทางเดียวกับผู ้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์

ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุวัตการให้เป็นไปตามพิธีสาร	 ค.ศ.	 ๒๐๑๔	 ส่วนเสริม

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ฉบับที่	๒๙	ว่าด้วยแรงงานบังคับ	

ค.ศ.	 ๑๙๓๐	 และโดยท่ีการด�าเนินการดังกล่าวต้องกระท�าให้เสร็จโดยเร็ว

เพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน	 สังคมและความมั่นคง

ในทางเศรษฐกิจของประเทศ	

	 พระราชก�าหนดแก ้ ไขเ พ่ิมเติมพระราชบัญญัติป ้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	พ.ศ.	๒๕๖๒	มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

										๑.	แก้ไขความผิดฐานค้ามนุษย์	โดยก�าหนดให้ผู้กระท�าการอย่างหนึ่ง

อย่างใด	อาทิเช่น	เป็นธุระจัดหา	ซื้อ	ขาย	จ�าหน่าย	พามาจากหรือส่งไปยังที่

ใด	 หน่วงเหนี่ยวกักขัง	 จัดให้อยู่อาศัย	 หรือรับไว้ซึ่งบุคคล	 โดยข่มขู่	 ใช้ก�าลัง

บังคับ	 ลักพาตัว	 ฉ้อฉล	 หลอกลวง	 ใช้อ�านาจโดยมิชอบ	 ใช้อ�านาจครอบง�า

บุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย	จิตใจ	การศึกษาหรือทางอื่น

โดยมิชอบ	 ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบหรือโดยให้เงิน

หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครอง

หรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จาก

บุคคลที่ตนดูแล	 หรือเป็นธุระจัดหา	 ซื้อ	 ขาย	 จ�าหน่าย	 พามาจากหรือส่งไป

ยังที่ใด	 หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย	 หรือรับไว้ซึ่งเด็ก	 ถ้าการกระท�านั้น

ได้กระท�าโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	 ผู้นั้น

กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์

									การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	หมายความว่า	การแสวงหาประโยชน์

จากการค้าประเวณี	 การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก	 การแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น	 การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส
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การน�าคนมาขอทาน	การตัดอวัยวะเพื่อการค้า	การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

ทีก่�าหนดตามมาตรา	 ๖/๑	 ในพระราชก�าหนดฯ	 ฉบบัน้ี	 หรอือืน่ใดทีค่ล้ายคลงึกนั

อันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม	

	 ๒.	 เพิ่มเติมความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ	 ก�าหนดให้ผู้ใด

ข่มขืนใจผู้อื่นให้ท�างานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด	 เช่น	 ท�าให้

กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต	 ร่างกาย	 เสรีภาพ	 ชื่อเสียง	 หรือทรัพย์สิน

ของบุคคลน้ันเองหรือของผู้อื่น	 ขู่เข็ญด้วยประการใด	 ใช้ก�าลังประทุษร้าย	

ยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของบุคคลนั้น	 น�าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของ

ผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ	 ท�าด้วยประการอื่นใดมีลักษณะคล้ายคลึงกับ

การกระท�าดังกล่าวถ้าได้กระท�าให้ผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได	้									

มีความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ	

	 ๓.	 ก�าหนดให้งานหรือบริการบางประเภทได้รับการยกเว้นความผิด

ฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ	 เช่น	 งานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย

ว่าด้วยการรับราชการทหารหรือซ่ึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	 หรืออันเป็นผลมาจากค�าพิพากษาของศาลหรือท่ีต้องท�าในระหว่าง

การต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล	 หรือเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันภัย

พิบัติสาธารณะ	 หรือในกรณีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	 หรือในขณะที่

ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ

	 ๔.	 ก�าหนดให้ความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่เป็นเหตุให้

ผู้ถูกกระท�าได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย	 เป็นความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

	 ๕.	 ก�าหนดบทลงโทษความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

โดยก�าหนดให้ผู้ทีก่ระท�าความผดิตามมาตรา	 ๖/๑	 ในพระราชก�าหนดฯ	 ฉบบันี้
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ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่หกเดอืนถงึสีปี่	 หรอืปรบัตัง้แต่ห้าหมืน่บาทถงึสีแ่สนบาท

ต่อผู้เสียหายหนึ่งคน	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับถ้าการกระท�าความผิดดังกล่าวเป็นเหตุ

ให้ผู้ถูกกระท�าได้รับอันตรายสาหัสหรือเป็นโรคร้ายแรงซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่แปดปีถึงย่ีสิบปี	 และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึง

สองล้านบาท	 หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	 ถ้าการกระท�าความผิดดังกล่าวนั้น	 เป็นเหตุ

ให้ผู้ถูกกระท�าถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	 หรือประหารชีวิต		

	 ๖.	 ก�าหนดความรับผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการของผู้กระท�าความผิด

ที่เป็นนิติบุคคล	 ถ้าการกระท�าความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�า

ของกรรมการ	 หรือผู้จัดการ	 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ

นิติบุคคลนั้น	 หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�าการ

และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท�าความผิด

ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น	ๆ	ด้วย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 บัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการเนื่องจากเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการพัฒนาประเทศ	 รวมทั้งการบังคับ

ใช้แรงงานหรือบริการยังเป็นการกระท�าท่ีละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล

นอกจากนี้พระราชก�าหนดฯ	 ฉบับนี้ยังบัญญัติขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องปราม

การเอาเปรียบด้านแรงงานซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งยังให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมต่อผู้ใช้แรงงานหรือบริการด้วย		

บรรณานุกรม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.	“องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 เรื่อง การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน โดยคณะท�างาน 

 การจัดการองค์ความรูด้้านคุม้ครองแรงงาน กองคุม้ครองแรงงาน”.	สบืค้นเมือ่วนัท่ี	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓

	 จาก	http://protection.labour.go.th/2018/images/KM/KM2019/KM2019_1.pdf

ราชกจิจานเุบกษา.	 “พระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญัตป้ิองกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

 พ.ศ. ๒๕๖๒”.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓			

	 จาก	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/045/T_0001.PDF

ส่วนพัฒนากฎหมาย	ส�านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม. “พระราชก�าหนด          

 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒”.

 สบืค้นเม่ือวันที	่๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓	จาก	https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8018/iid/132775
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ภาพเก่าเล่าเรื่อง

โรงเรียนข้าราชการพลเรือน
     ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 การศึกษาเป็นพื้นฐานส�าคัญในการ
ก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเพราะ
หากประเทศใดมีการส่งเสริมการศึกษาที่
ถูกทิศทาง  ตลอดจนวางแผนการผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  ย่อมท�าให้
ประเทศนั้นมีต้นทุนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่มีศักยภาพในการร่วมกันสร้างประเทศให้
ก ้าวไกล  นอกจากนี้   การศึกษายังท�าให้
มนุษย์เกิดความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็น
สมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพ  สร้างให้คนมี
ความรู้ในการด�ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ
มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต
อย ่ าง ไรก็ตามการศึกษานั้ น ไม ่จ� า เป ็น
ต้องศึกษาเฉพาะในห้องเรียนแต่การศึกษา
ยังครอบคลุมไปถึงการแสวงหาความรู้หรือ
เรียนรู ้ด ้วยตนเองจากประสบการณ์ชีวิต
และน�ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ
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	 หากย้อนกลับไปในอดีตการวางรากฐานการศึกษาในประเทศไทยท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนเกิดขึ้นใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 หลังจากที่พระองค์ได้ครองราชย์แล้ว	 ก็ได้ทรงปรับปรุง

ประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในทุก	ๆ	ด้าน	ทั้งในด้านการปกครอง	การศาล	การคมนาคมและสาธารณสุข		โดยเฉพาะ

ด้านการศึกษา	 พระองค์ได้ทรงตระหนักให้ประชาชนในประเทศมีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองและช่วย

พัฒนาประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า	 ดังพระราชด�ารัสที่ว่า	 “วิชาหนังสือเป็นวิชาที่น่านับถือและเป็นที่น่า

สรรเสริญมาแต่โบราณว่า  เป็นวิชาอย่างประเสริฐซ่ึงผู้ยิ่งใหญ่นับแต่พระมหากษัตริย์เป็นต้นมา  ตลอดจนราษฎร

พลเมืองสมควรและจ�าเป็นจะต้องรู้เพราะเป็นวิชาที่อาจท�าให้การทั้งปวงส�าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง…”  

	 ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระองค์ได้ทรงสืบทอดพระปณิธาน

ของพระชนกนาถ	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนา

ตนเองและประเทศชาติ	 จึงได้มีการตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จะเห็นได้จากพระบรมราชโองการประกาศตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 โดยมีใจความ	ดังนี้

          

	 มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว	

ด�ารสัเหนือเกล้าฯ	 ให้ประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า	 ส�านกัฝึกหดัวชิาข้าราชการฝ่ายพลเรอืน	 ซึง่สมเดจ็พระชนกนาถ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้ทรงพระราชด�าริเริ่มตั้งขึ้นโดยพระราชปรารภที่จะทรงจัดการ

ปกครองพระราชอาณาจักรให้ทันกาลสมัย	 จึงได้ทรงจัดการกระทรวงมหาดไทยรวมหัวเมืองซ่ึงแยกย้ายสังกัดอยู่

ในกระทรวงต่าง	 ๆ	 ตามความสะดวกในสมัยเดิม	 ให้สังกัดอยู่แห่งเดียวกันเพื่อจัดการปกครองให้ลงระเบียบแบบ

อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดการฝึกหัดกุลบุตรส�าหรับรับราชการปกครอง

ขึ้นในกระทรวงมหาดไทย	 ตั้งแต่รัตนโกสินทรศก	 ๑๑๘	 ครั้นการปกครองหัวเมืองซึ่งได้จัดตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองท้องที่รัตนโกสินทรศก	 ๑๑๖	 ด�าเนินมาเป็นรูปเรียบร้อยขึ้น	 ความต้องการฝึกกุลบุตรส�าหรับ

รับราชการยิ่งทวีขึ้น	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้แยกการฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนจากกระทรวง
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มหาดไทยตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นต่างหาก	เรียกว่า	โรงเรียนมหาดเล็ก	ตั้งแต่รัตนโกสินทรศก	๑๒๑	มีกรรมการจัดการลง

เป็นรูปแล้ว	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เลิกกรรมการมีผู้จัดการโดยล�าพัง	 ต่อมาตั้งแต่รัตนโกสินทรศก	๑๒๖	

โรงเรียนนั้นได้ฝึกหัดกุลบุตรเข้ารับราชการเป็นต้นรากของกระทรวงมหาดไทย	เพียงพอแก่ความต้องการแล้ว	มีแต่

จะขยายวิชาให้สูงขึ้นต่อไป

	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ	 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชด�าริว่า	 บัดน้ี

การปกครองท้องที่ก็ลงระเบียบแบบแผนอยู่แล้ว	 เป็นอันมิใช่ว่าการปกครองนั้นเป็นเฉพาะหน้าที่ของกระทรวง

มหาดไทยและนครบาล	 กระทรวงอื่น	 ๆ	 ย่อมมีหน้าที่ซ่ึงจะจัดการเป็นการอาศัยซ่ึงกันและกัน	 และรับผิดชอบ

ด้วยกันทั่วท้ังพระราชอาณาจักรรวมนับว่าเป็นการปกครองของรัฐบาลอันหนึ่งอันเดียวกัน	 แต่การฝึกหัด

ข้าราชการฝ่ายพลเรือน	 ส�าหรับส่งคนออกไปรับราชการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวนั้น	 หาพอเพียงแก่

ราชการปกครองพระราชอาณาจักรทุกวันนี้ไม่	 สมควรจะขยายการโรงเรียนให้กว้างขวางออกไป	 ส�าหรับส่งคนไป

รับราชการทุกกระทรวงทบวงการ	จัดการโรงเรียนให้เป็นแผนกวิทยาต่าง	ๆ	เช่น	กฎหมาย	ปกครอง	การต่างประเทศ

การเกษตร	 การช่างและการแพทย์เป็นต้น	 ด้วยทรงทราบพระราชประสงค์ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงซ่ึงทรง

เริ่มจัดการเล่าเรียนส�าหรับจัดการปกครองทั่วไป	 โดยตระหนักดังนี้	 แต่การที่จะจัดการโรงเรียนเช่นนี้เป็นการใหญ่

ต้องการทุนรอนเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเป็นอันมาก	 จึงมีพระราชปรารภว่า	 เงินซ่ึงราษฎรเร่ียไรกันสร้างพระบรมรูป

ทรงม้าเป็นอนุสาวรีย์	 ถวายแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถปิยมหาราชของประชาราษฎร์	 คงมีเหลืออยู่จากการ

สร้างพระบรมรูปมีจ�านวนนับด้วยแสนบาท	 สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพระราชด�าริไว้แล้ว	 ที่จะจัดการ

สร้างสิ่งถาวรวัตถุ	 อันจะแผ่สาธารณประโยชน์ตอบแทนพระราชทานแก่ราษฎร	 แต่ยังไม่ได้ตกลงประการใดนั้น

ควรจะจัดการให้เป็นประโยชน์ตามพระราชประสงค์ต่อไป	 จึงทรงพระราชด�าริว่า	 ประโยชน์สิ่งใดไม่ยิ่งกว่า

การปกครองราษฎรให้มีความสุขความเจริญ	 สมเด็จพระพุทธเจ ้าหลวงได ้ทรงเริ่มจัดการโรงเรียนไว ้

ส�าหรับกุลบุตรที่จะรับราชการฝ่ายพลเรือนดังนี้แล้ว	 ควรจะขยายการให้กว้างขวางต่อไปตามพระราช

ประสงค์	 ทุนที่เหลือจากการที่ราษฎรเรี่ยไรกันสร้างอนุสาวรีย์ปิยมหาราช	 ควรจะใช้ในการจัดการโรงเรียนนี้

แต่การโรงเรียนนี้ย่อมเกี่ยวข้องแก่กระทรวงทบวงการทั่วไป	 จึงควรจะมีกรรมการด�าริและจัดการให้เป็นรูปก่อน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ยกโรงเรียนมหาดเล็กเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือน	 พระราชทาน
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นามปรากฏว่า	 “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว”	 เหตุด้วย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพระราชด�าริเร่ิมตั้งขึ้นไว้	 และจะใช้ทุนที่ราษฎรทูลเกล้าฯ	 ถวายเพื่อ

เป็นพระเกียรติยศในพระบรมนามาภิธัยด้วย	 และ

ให้มีกรรมการเป็นสภาอันหนึ่ง	 มีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมราชูปถัมภกแห่งโรงเรียนนี้

ในสมาชิกของกรรมการจัดการโรงเรียนน้ี	 ให้มีสภา

นายกผู ้หนึ่ง	 ส�าหรับวินิจฉัยกิจการก่อนที่จะน�า

ความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา	 และมีเลขานุการ

ส�าหรับเป็นผู ้จัดการตามค�าสั่งสภานายก	 และให้

เสนาบดีกระทรวงซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการที่จะมี

กิจอันเก่ียวเน่ืองกัน	 และนักเรียนก่อนที่จะออกรับ

ราชการนั้น	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ		พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กตาม

พระราชประเพณีเดิม			

	 โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ด�าเนินการมาโดยล�าดับ

มีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนน้ีออกรับราชการเป็นจ�านวนมาก	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชด�าริเห็นสมควรขยายการศึกษาในโรงเรียนให้กว้างขวางยิ่งข้ึน	 คือไม่เฉพาะส�าหรับผู้ที่จะเล่าเรียน

เพื่อรับราชการเท่านั้น	 ผู้ใดที่มีความประสงค์จะศึกษาวิชาชั้นสูงก็ให้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้ได้ทั่วกัน	 และด้วยเหตุนี้

ควรประดิษฐานขึ้นเป็นช้ันมหาวิทยาลัยให้เหมาะแก่ความต้องการแห่งสมัย	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นมหาวิทยาลัย	

พระราชทานนามว่า  “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”	 เพ่ือเป็นอนุสาวรีย์สมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเจ้าหลวง	 โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พัฒนามาเป็น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันและถือว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย				

บรรณานุกรม

หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	“ประกาศตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

  เจ้าอยู่หัว”.	สืบค้นเมื่อวันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๖๓	จาก	http://www.memohall.chula.ac.th/article/%E0%		

จุฬาลงกรณ์เวชสาร	ปีที่	๒๑	 ฉบับที่	๑	มกราคม	๒๕๒๐.	"ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".	สืบค้นเมื่อ

	 วันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๖๓	จาก		http://clmjournal.org/_fileupload/journal/376-1-1.pdf	

หอประวัติจุฬาฯ.	สืบค้นเมื่อวันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๖๓	จาก	https://www.facebook.com/MemorialHallOfChul

	 alongkornUniversity/photos/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%
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เรื่องน่ารู้

“New Normal” 
กับโลกหลังโควิด - 19

 ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในประเทศไทย
ตัง้แต่ปลายเดอืนกมุภาพนัธ์จนกระทัง่ในช่วงปลายเดอืนเมษายน  ๒๕๖๓  ทีเ่ริม่จะมี
แนวโน้มดีขึ้น จากสถิติตัวเลขของผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตลดลงแต่ละวัน  โดยเฉพาะ
ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ การติดเชื้อในประเทศไทยกลายเป็น
ตัวเลขหลักเดียว  และสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการจะ  “จบเกมส์”
การต่อสู้กับโควิดให้ได้ก่อนที่ฤดูฝนก�าลังจะมา  การท่ีสถิติตัวเลขดังกล่าวดีขึ้น
ส่วนหนึ่งเกิดจากการให้ความร่วมมือของประชาชน  และภาคส่วนต่างๆ
การด�าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด  ทั้งในเรื่องการมาตรการ
ท�างานที่บ้าน  การรักษาระยะห่างทางสังคม  (Social  Distancing)  การไม่จัด
กจิกรรมท่ีมีการพบปะกันของคนหรือกลุม่คน  การปฏบิตัติามกฎหมาย การเข้มงวด
ต่อการบังคับใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เช่น  การงดเว้นการเดินทางข้ามจังหวัด  การงดให้บริการของห้างสรรพสินค้า 
ยกเว้นสินค้าบริโภคต่าง  ๆ  การปิดสถานบันเทิงการงดเว้นการให้บริการที่อาจ
มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ  หลายคนที่ต้องท�างานที่บ้านตาม
นโยบาย  “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ  เพื่อชาติ” คงเริ่มสังเกตพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างที่
เราเริ่มจะเปลี่ยนและคุ้นชิน  เช่น  การไม่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ  การใช้พื้นที่

บุศรา เพ็งนุ่ม*

  * วิทยากรช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร ส�านักประชาสัมพันธ์ 

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ส่วนตัวที่มากขึ้น โดยเฉพาะการท�างานโดยใช้ Digital Platform อย่างเต็ม
รูปแบบ  พฤติกรรมของปัจเจกนี้จะกลายเป็นพฤติกรรมหลักทั้งสังคม 
และคาดการณ์เมื่อโควิดหายไปแล้ว  วิธีการด�ารงชีวิต  และหลาย  ๆ 
เรื่องนั้นจะไม่เหมือนเดิม  อาจจะมีบางเรื่องที่กลับไปเหมือนเดิมแต่ก็
คงต้องใช้เวลานานพอสมควร  โควิดที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  รวมไปถึงวิถีการด�ารงชีวิต
ของคนในสังคมจึงเปลี่ยนไปอย่างมาก ซึ่งขณะนี้มีนักคิด นักวิชาการ
จากหลายสถาบันองค์กรได้เรียกรูปแบบพฤติกรรม  วิธีคิด  โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ  แนวโน้มท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกนี่ว ่า 
“New  Normal”  ซึ่งผู้เขียนจะได้รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ 
การศึกษาข้อมูลจากนักวิชาการ บทความต่าง ๆ  เพื่อให้เราได้เข้าใจค�า
ว่า  “New  Normal”  มากขึ้น  และสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับโลกในอนาคต  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและ
เอกชนสามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและ
ออกแบบแนวนโยบาย  แผนการรับมือเชิงรุกเพื่อให้ปรับตัวกับโลก
หลังโควิด - 19 ได้ ดังนี้
  ฟิวเจอร์เทลส์  แลบ็  (FutureTales  Lab  by  MQDC)  หรอื
ศนูย์วจิยัอนาคตศกึษา ภายใต้บรษิทั  แมกโนเลยี  ควอลติี ้ ดเีวลอ็ปเม้นต์
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  (MQDC)  ได้วิเคราะห์ผลกระทบสังคมในอนาคต
ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังพ้นภาวะวิกฤตโควิด - 19 ผ่านเครื่องมือ Web of 
Impact ซึ่งสามารถสรุปเป็น ๑๐ เทรนด์ที่สังคมไทยควรจะตั้งรับทั้งใน
แง่มมุพฤตกิรรมการใช้ชีวิต  การอยู่อาศยั  การใช้เทคโนโลย ี การเดนิทาง
และการดูแลสุขภาพ  ตลอดจนแนวโน้มของนโยบายภาพใหญ่ของ
รัฐบาล ได้แก่
  ๑. Social Structure โครงสร้างของสังคมใหม่ ๆ ที่จะมีการ
ออกกฎหมายที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก  เป็นกฎหมายเดียวกันที่ช่วยในเรื่อง
ของสุขภาพและความปลอดภัย  รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี  IoT 
Infrastructure  (IoT  หรือ  Internet  of  Things)  หมายถึง  กระบวนการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์  (Hardware)  ต่าง  ๆ  ผ่านเครือข่ายโยงใยโดยไม่ต้อง
ใช้คนเป็นตัวกลาง ซึ่งอุปกรณ์ IoT จะมีชิพคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
ฝังไว้เพื่อประมวลผลและติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึง
ผู้ใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบต่าง  ๆ อีกประเด็นหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างของสังคมใหม่ก็คือ ผู้คนจะให้ความส�าคัญ
ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่มากย่ิงขึ้น โดยจะยอมให้ข้อมูลส่วนตัว
(Privacy)  เพื่อท่ีจะปกป้องสุขภาพและทรัพย์สินของตัวเองและ

ครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
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  ๒. Resilience & Agile by Force แม้ว่าในอนาคตหลังวิกฤตโควิด - 19 ความเชื่อมั่นและความเชื่อใจใน

ระดับบุคคลจะลดน้อยลง  แต่ความร่วมมือระหว่างองค์กรและอุตสาหกรรมจะมีมากขึ้น  ซึ่งภาครัฐจะใช้เวลาปรับตัว

มากที่สุด  และจะถูกปรับเปลี่ยนมากขึ้น  เช่น  กฎหมายพื้นฐาน  การประชุมอย่างถูกกฎหมายผ่านทางออนไลน์

เป็นต้น  วิกฤตครั้งนี้ท�าให้ภาครัฐและองค์กรธุรกิจสามารถจัดการเรียนผ่านออนไลน์ฟรีให้กับพนักงานในองค์กร 

และการก�าหนดระเบียบการท�างานที่ลดการใช้ทรัพยากรได้มากขึ้น

  ๓. Global  Emotional  Crisis  &  Touchless  Society  คือ  วิกฤตทางอารมณ์ของคนเมื่อต้องเผชิญกับ

ความยากล�าบากในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถใช้ชีวิตได้แบบเดิม  ๆ  น�าไปสู่การสูญเสียสมดุลทางความคิดและ

อารมณ์  อาทิ  เด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมา จากเดิมมีวิธีการทักทายแบบจับมือหรือกอด  แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้

ท�าให้ไม่สามารถท�าได้  ท�าให้การปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพมีระยะห่างกันออกไปเรื่อย  ๆ  ส่งผลในเรื่องของ

อารมณ์  ในแง่ของความใส่ใจ  และความห่วงใยในอนาคต  อย่างวัยท�างานที่นิยม  Co-Working  Space  ก็อาจ

จะมีการปรับพื้นที่ในรูปแบบ  Sharing  Space  with  Boundary  หรือมีการแบ่งแยกพื้นที่ของตัวเองมากขึ้น  และ

การออกแบบพื้นที่บริการแบบไม่ต้องสัมผัส แต่ใช้ Voice Recognition หรือ AR แทน

  ๔. Public Space / Indoor Technology with Health Factor จากความไม่เชื่อมั่นและความวิตกกังวลใน

เรื่องความไม่ปลอดภัยเวลาที่ต้องออกไปยังพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ  ท�าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ อาทิ ศูนย์การค้า

ขนาดใหญ่ ต้องมีการวางแผนรับมือ และสร้างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อท�าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะการวางระบบฆ่าเชื้อส�าคัญเหมือนการวางระบบแอร์  น�้า  ไฟ  มีการก�าหนดมาตรฐานระบบ  Clean  Air 

Quality ในอาคาร

          ๕. Prioritizing Space Over Convenience คือ การซื้อที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนไป เพราะที่ผ่านมาทุกอย่าง

จะรวมตัวกันอยู่กลางเมือง  โดยยึดเอาแนวเส้นการเดินทางที่ใกล้รถไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อ  แต่ด้วย

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการท�างาน สามารถท�างานที่บ้านได้ ไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปที่ท�างานทุกวัน จึงอาจ

จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย ไม่จ�าเป็นต่ออยู่ในเมือง แต่อาจปรับเปลี่ยนเป็นบ้านนอกเมือง แต่มีพื้นที่

มากขึ้น 



46เอกสารข่าวรัฐสภา

  ๖.  Everything  at  Home  หรือที่เรียกว่า  เศรษฐกิจติดบ้าน  อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด 

ท�าให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป  เริ่มเคยชินกับการอาศัยอยู่ในบ้าน  ท�างาน  ท�ากิจกรรมต่างๆ  ภายในที่พักอาศัย

ของตนเอง  ส่งผลต่อความต้องการที่พักอาศัยที่อาจจะเปลี่ยนไป  จากเดิมที่สามารถอาศัยในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กได้ 

แต่ขณะนี้อาจจะไม่เพียงพอ  และต้องการมีพื้นที่ที่สามารถท�าอะไรได้หลายหลากมากยิ่งขึ้น  อย่าง  คอนโดมิเนียม 

ก็ต้องมีพื้นที่ส�าหรับการท�าอาหาร พื้นที่ท�างานและออกก�าลังกายได้ในขณะเดียวกัน 

           ๗. Proactive  Healthcare  Platform  จากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด - 19  ท�าให้การดูแลสุขภาพ

และการป้องกันความเจ็บป่วยนั้นมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น  โครงสร้างพื้นฐานของเมืองจะต้องมีบริการและ

แพลตฟอร์มสุขภาพและสุขภาพจิตเป็นบริการพื้นฐาน

  ๘. Last Mile & Next Hour Logistic ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะท�าให้ระบบการขนส่ง

ระยะสั้นแบบ ๑ กิโลเมตร และการจัดส่งแบบรวดเร็วภายใน ๑ ชั่วโมง จะเป็นที่ต้องการ และความส�าคัญมากยิ่งขึ้น

  ๙.  Wearable  Device  -  Prioritizing  Health  &  Safety  Over  Privacy  คือ  การเติบโตของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่  ซึ่งผู้บริโภคจะยอมให้ข้อมูลส่วนตัวเพ่ือแลกกับความปลอดภัยที่มีมากยิ่งขึ้น  เช่น 

การพัฒนาแอปพลิเคชันที่เจาะลึกถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น  สามารถดูได้ว่า  ณ  วันนี้  สถานที่ที่เราอยู่  ณ  ตรงนี้มี

ความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็นประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

  ๑๐. Super  Food &  Food Supply Chain  Transparency  To Personal  Food Supply  โดยส่วนใหญ่

ผู้บริโภคจะรับประทานอาหารเพื่อความอร่อย  และเป็นการเข้าสังคมรูปแบบหนึ่ง  แต่หลังจากนี้ผู้บริโภคจะเริ่มหัน

มาให้ความส�าคัญกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น  ต้องการความมั่นใจมากขึ้นว่า

สินค้าที่จะน�ามาปรุงอาหารต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความสะอาด รวมถึงผู้บริโภคบางส่วนเองเริ่มมีการท�า

ฟาร์มขนาดเล็กในเมืองมากยิ่งขึ้น

  ขณะที่นักคิด นักเขียนคนอื่น ๆ ก็มีผลการส�ารวจแนวโน้มดังกล่าวที่คล้ายคลึงกันกับฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ 

โดยเฉพาะรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ  ในประเด็นของการพัฒนา  App  (Application)  ให้เป็น  “superapp”  ซึ่งก่อน

ที่โควิด - 19 จะระบาดนั้น tech disruption ก็ถาโถมมาจนแทบปรับตัวไม่ทัน เช่น  App จองโรงแรมที่พักต่าง ๆ

ซึ่ง  App  จะเอาก�าไรส่วนใหญ่ไปแทนผู้ประกอบการโรงแรม  ในสถานการณ์โควิดเรามักจะเห็นหรือเราอาจ

ใช้บริการจาก App บ่อย ๆ โดยเฉพาะการส่งอาหาร บริการโลจิสติกส์ หรือการซื้อขายของผ่านเว็บไซต์ พฤติกรรม

ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ๆ นั้นเกิดจากความเคยชินของการอยู่บ้านนั่นเอง 

  ขณะที่มาตรการในการท�างานที่บ้าน หรือ wfh ในช่วงระหว่างหนึ่งเดือน - สองเดือน ท�าให้หลายองค์กร

เริ่มพิจารณาจ�านวนคนในบริษัทที่อาจมีเยอะไป  การประชุมที่เคยเข้าร่วมหลายคน  กลายเป็นการประชุมจ�านวน

สามสี่คน และคนจะเริ่มคุ้นชินและเริ่มรู้สึกว่าการประชุมผ่าน conference app นั้นมีประสิทธิภาพ ความจ�าเป็นใน

เรื่องพื้นที่ ระยะเวลาจะยิ่งลดลง ซึ่งจากบทวิเคราะห์ของ McKinsey & Company พบว่า โควิด - 19 มีบทบาทใน

ก�าหนดทิศทาง New Normal ที่มีมุมมองเรื่องของการต่อต้านโลกาภิวัฒน์ (Anti-Globalization) มากขึ้น จากการที่

โควิด - 19  ระบาดท�าให้เกิดประเด็นความเข้มงวดในการเดินทางเพื่อควบคุมโรค  สถานการณ์นี้อาจจะเป็นโอกาส

ของท้องถิ่นที่จะมีความส�าคัญมากขึ้น  การคิดหาวิธีการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นและ

ประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นความสามารถที่บริษัทนั้นจะเรียนรู้จากวิกฤตและกลับมาด�าเนินธุรกิจได้ดีกว่าเดิม  ดังนั้น 

ในช่วงที่ผ่านมาเราจึงเห็นภาพของการปรับตัวของธุรกิจ  เช่น  บริษัทที่รับจ้างตัดสูท  กลับมาปรับเปล่ียนเป็น

ท�าอาหารกล่อง  เพ่ือให้ธุรกิจยังไปต่อได้และแก้ไขปัญหาการปรับลดพนักงาน  โดยใช้ความรู้ความสามารถในการ
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บริการจัดการ  การขนส่ง  การใช้ศักยภาพของแรงงาน  คนงานในบริษัทที่มีนอกเหนือจากงานในอาชีพด้านการ

ตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการเข้าสู่ระบบการค้าแบบดิจิทัล (Digital Commerce) การให้

ความส�าคัญกับเทคโนโลยีที่น�าไปใช้ในด้านสุขภาพ  การสนับสนุน  การแพทย์ทางไกล  (Telemedicine)  และระบบ

อัตโนมัติ (Automation) ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ครั้งนี้ได้ท�าให้เกิดเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหม่ 

  จากข้อมูลที่ได้น�าเสนอมานั้นน่าจะท�าให้เราเห็นโอกาสในวิกฤติ  ในส่วนของภาครัฐเองหลาย  ๆ  ท่าน

อาจจะพิจารณาการท�างานรูปแบบใหม่  การน�ามุมมองจากภาคเอกชนมาปรับใช้  โดยเฉพาะการน�า  Digital 

Platform มาใช้อย่างครบวงจร การออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เอื้ออ�านวยต่อโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งการปรับตัวในวิกฤตการณ์นี้ จะท�าให้เราได้เห็นตัวอย่างขององค์กร หรือผู้น�าทุกรูปแบบ เห็นแบบอย่างของการ

คิดรอบด้าน และความส�าคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นส�าคัญ คือ เราจะน�าบทเรียนที่ได้จากโค

วิด - 19 มาใช้เพื่อการเข้าใจโลกที่เปลี่ยนไปได้อย่างไร การตระหนักว่า “ความรู้ใดจ�าเป็นต้องรู้” เพื่อน�าพาองค์กร

ให้ก้าวต่อไป การปรับแผนปรับกระบวนทัศน์น่าจะเป็นสิ่งแรกที่จะต้องท�าในโลกหลังโควิด 

บรรณานุกรม
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